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คำนำ 
 

ปัจจุบันเราอยู่ในบริบทสังคมความเสี่ยง ความรู้มีความไม่แน่นอนมากขึ้น เส้นแบ่งระหว่างผู้เชี่ยวชาญ

กับคนทั่วไปถูกลดทอนลง และนำพาให้เกิดความไม่เชื ่อมั ่น แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen 

Science) จึงได้รับความสนใจในฐานะ รูปแบบการผลิตสร้างความรู้ร่วมกัน และนำไปสู่ขบวนการความเป็น

ธรรมทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เป็นพัฒนาการที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ที่วิทยาศาสตร์นั้นมักจะ

เป็นวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (big science) ที่ต้องการการลงทุนมหาศาล จึงอิงกับข่ายใยอุตสาหกรรมและ

การทหาร (industry-military complex) โดยได้รับการวิพากษ์จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นว่า แยกขาดจาก

ปัญหาจริงของสังคมและสร้างผลกระทบเชิงลบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่าง

เหลื่อมล้ำ  

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง จึงเป็นการนำความเป็นพลเมืองกลับเข้าไปที่วิทยาศาสตร์ โดยให้ประชาชน

เข้าไปมีส่วนร่วมในประกอบการสร้างความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ หรืออีกนัยหนึ ่ง ทำให้วิทยาศาสตร์เป็น

ประชาธิปไตยมากข้ึน ซึ่งถ้าสำเร็จ วิทยาศาสตร์ที่ได้จะประกอบด้วยโลกความเป็นจริงที่หลากหลายมากกว่าแค่

ที่กำหนดมาแต่แรกโดยผู้เชี่ยวชาญ และกลายเป็นพลังการขับเคลื่อนทางการเมืองบนฐานของความรู้ และ

ขบวนการความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม 

ในการนี้ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) พร้อมทั้ง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)  , 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี , ศูนย์ว ิจ ัยวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในการจัดทำชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื ่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

ผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จังหวัดน่าน ประเทศไทย กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา 

ประเทศลาว” จีงได้ร่วมกันจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen Science) 

กับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565  เวลา 10.30 -  12.30 น. ซึ่ง

ข้อมูลที่ได้จากการสัมมนานี้จะใช้ประกอบการดำเนินงานวิจัยดังกล่าวแล้ว ทางคณะผู้จัดยังนำไปใช้สื่อสารกับ

สาธารณะเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย 

 

คณะผู้จัดงานสัมมนา 
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(1) 

หมอก-ควัน-ฝุ่น-พิษ วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (citizen Science)  

กับสุขภาพที่อ่อนแอและสังคมที่เจ็บป่วย 

 
ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท  

กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

และเครือข่ายสะอาดประเทศไทย 
 

ประเทศไทยตอนนี้เจอกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องทั้งปัญหาเรื่องน้ำมันรั่ว ปัญหาเรื่องฝุ่น

หมอกควันฝุ่นพิษ แล้วก็มีอีกหลายเรื่อง  ในวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องนี้ว่า “หมอก-ควัน-ฝุ่น-พิษ” เพราะว่าในอดีตเมื่อ

หลาย 10 ปีก่อนที่ยังไม่รู้เรื่องมีมลพิษทางอากาศที่เป็นหมอกหรือว่าเมืองสามหมอกนี้คืออะไร แต่พอเข้าใจ

มากขึ้นเรื่อย ๆ ก็รู้ว่าไม่ใช่เพียงแค่หมอกอย่างเดียวแต่มีควันมีฝุ่นและยังมีมลพิษด้วยจึงทำให้คนตื่นตัวกันมาก   

เพราะฉะนั้น  

“สิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองก็คือ การทำให้พลเมืองนี้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าแต่
ละคนนี้มีความรู้ที่มากกว่าสิ่งที่ผู้มีอำนาจบอกให้รู้ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในวงการแพทย์และ
ประชาชนด้วยเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าประชาชนไม่รู้อะไรหรอกจะต้องฟังหมอเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้เห็นแล้ว
ว่าประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงจะสามารถทำให้ปัญหาสุขภาพถูกแก้ไขได้”  

วันนี้ตั้งโจทย์ไว้ว่า “สุขภาพที่อ่อนแอและสังคมที่เจ็บป่วย” เพราะว่าถ้ามามองกันจริง ๆ แล้วทีสุ่ขภาพ

ของแต่ละคนที่อ่อนแอนี้เป็นปัญหาของสังคมด้วย  เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่

มีภาคพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมแล้วไม่ใช่มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการทำงานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ต้องมี

ส่วนร่วมในฐานะการสร้างความรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งตนเองที่เป็นแพทย์แล้วก็เป็นข้าราชการ

กระทรวงสาธารณสุขและได้มีโอกาสไปเรียนในด้านมนุษยวิทยาเพ่ือมองในมุมทางด้านสังคม  การทำงานได้มา

ร่วมกับเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยซ่ึงทำในเรื่องความรู้และสร้างความรู้จากภาคประชาชนเพ่ือผลักดัน

การเปลี่ยนแปลง  

เรื่องวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง  สิ่งท่ีจะต้องเริ่มต้น คือ การทำให้ประชาชนที่กำลังเผชิญกับปัญหา
นั้นเกิดความเข้าใจและมั่นใจมากขึ้นว่าเขาสามารถจะรับรู้และเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น  เป็นการสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ เพราะสุขภาพกับสังคมจะเชื่อมโยงกันได้ต้องเริ่มจากความ
เข้าใจด้านสุขภาพก่อน       
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ผลกระทบสุขภาพของฝุ่นพิษ 

 

ในการทำงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมความเข้าใจในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพทำให้ผู้คน

ตื่นตัวมากขึ้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วม  ยกตัวอย่างกรณีของ PM2.5 ตัวเลข 2.5 นี้เป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์จาก

เดิมคนไม่รู้ไม่เข้าใจว่าคืออะไร แต่ปัจจุบันก็คุ้นเคยและเข้าใจถึงความหมายของตัวเลขที่แสดงขนาดของฝุ่นนี้

แล้ว  จากนั้นกค็่อย ๆ ทำความเข้าใจเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของตัวเลขทีแ่สดงถึงความสามารถ

ของขนาดฝุ่นที่จะเข้าไปทำอันตรายและสร้างผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเรา  เพราะฉะนั้นการที่ทุกคน

ตื่นตัวกับ PM 2.5 มากขึ้นเป็นเพราะว่ามีความเข้าใจและเห็นผลกระทบมากขึ้น  

ข้อมูลที่พยายามบอกและสื่อสารกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง 
คือ เข้าใจได้ มองเห็นได้ รู้สึกได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจก่อนเพราะเป็นพื้นฐานต่อไปท่ี
จะทำให้เกิดความตื่นรู้ ความตระหนักว่าสิ่งท่ีกำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก 
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โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษให้ผู้รับบริการ 

 

ภาพนี้เป็นภาพที่เราเห็นกันทั่วไปและคุ้นชิน คือ เรื่องสุขภาพเราก็จะฝากไว้ที่โรงพยาบาล  เรื่องการ

ดูแลรักษาก็ฝากไว้ที่บุคลากรทางการแพทย์  และการใช้เครื่องมือบางอย่างในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้า  

เช่น การป้องกันฝุ่น PM2.5  ควรใช้หน้ากากกรองอากาศ N95 ซึ่งก็มีข้อถกเถียงกันเรื ่องว่าจะสามารถใช้

หน้ากากอนามัยได้หรือไม่  กรณีสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ถือเป็นคุณูประการจากการที่มีการ

เคลื ่อนไหวเรื ่องของ PM2.5 ในประเทศไทยในช่วงก่อนหน้านั ้นทำให้คนเริ ่มคุ ้นเคยกับการใส่หน้ากาก

เพราะฉะนั้นเรื่องของการปกป้องปัญหาสุขภาพก็จะมีผลกับเรื่องอ่ืน ๆ ในสังคมด้วย   

เพราะฉะนั้นคำว่า“วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองไม่ใช่วิทยาศาสตร์ในแค่เรื่องความรู้เท่านั้นแต่ยังมี
ส่วนของประสบการณ์ การปฏิบัติ   อารมณ์ความรู้สึกร่วมที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย”  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถ

ทำหรือสื่อสารได้จากวิทยาศาสตร์ที่ทำโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักวิชาการล้วน ๆ 

ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสังคมจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคำว่าพลเมือง  เพราะว่า

คำว่าพลเมืองหมายถึงเราไม่ได้อยู่คนเดียว ไม่ได้อยู่เดี ่ยว ๆ แต่มาร่วมกันเพื่อเข้าใจในภาพที่ใหญ่ขึ้น  ใน

ต่างประเทศการเคลื่อนไหวเรื่องวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง จะมีพื้นที่ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์หรือแอพลิเคชัน 

(Application) ที่ให้คนหลาย ๆ คนเข้ามาช่วยกันให้ข้อมูลช่วยกันเติมข้อมูลของตัวเองแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้น

มาประมวลเป็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น  ซึ่งเรื่องของมลพิษทางอากาศนี้จะต้องมองภาพที่ใหญ่มากกว่าระดับของ

ประเทศหนึ่งประเทศ  คือต้องเคลื่อนไหวร่วมกันในระดับที่กว้างขึ้น  เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองกับ

การเคลื่อนไหวทางประชาชนหรือการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมจึงแยกขาดจากกันไม่ได้   
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ส่วนหนึ่งที่ทำให้เข้าใจเรื่องของ PM2.5 มากขึ้นเนื่องจากมีการทำข้อมูลในลักษณะของวิทยาศาสตร์

ภาคพลเมืองจากพ้ืนที่ทั่วโลก  ในหลายประเทศท่ีตื่นตัวเป็นประเทศแรก ๆ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกาที่ตื่นตัวมา

ตั้งแต่ปัญหาเรื่องมลพิษในดินในน้ำตั้งแต่ปีช่วงปี ค.ศ. 1970 เกิดกฎหมายอากาศสะอาดในประเทศ  ทำให้มี

เครือข่ายพลเมืองที่เฝ้าติดตามปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลความรู้เหล่านั้นก็เกิดกระจายไปทั่ว  

หรือในประเทศจีน ในช่วงที่ผ่านมาภาคประชาชนก็ตื่นตัวขึ้นมาร่วมกันติดตามปัญหาคุณภาพอากาศ เกิด

เครือข่ายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและมีภาคประชาชนภาคเอกชนไปพัฒนาอย่างเช่นที่เรารู้จักกัน 

AirVisual ก็เป็นภาคธุรกิจ ที่เห็นว่าความตื่นตัวของประชาชนเป็นโอกาสทางภาคธุรกิจที่เข้ามาเสริมด้วย  ทำ

ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองที่เกิดขึ้นทำให้เกิดแรงผลักดันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวใน

ระดับโลก กลายเป็นนโยบายองค์กรระหว่างประเทศท่ีผลักดันเรื่องการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ 

 
ภัยสุขภาพไร้พรมแดนในสังคมที่ไม่เป็นธรรม 

 

จากแนวคิดที่ต้องการให้คนเริ่มเข้าใจประเด็นพื้นฐานในเรื่องของมลพิษทางอากาศ  สิ่งที่เครือข่าย

อากาศสะอาดพยายามทำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาก็คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ได้ร่วมกันเขียน “สมุดปกขาวอากาศ

สะอาด” เพ่ือให้เข้าใจ 9 ประเด็นพ้ืนฐาน ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ในประเทศไทยได้ 
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สมุดปกขาวอากาศสะอาด 

 

สิ่งที่พยายามจะสื่อให้เห็นคือ สิ่งที่เห็นในเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวนเวียนแต่สิ่งที่

เป็นปัญหาลึกกว่านั ้นก็คือ เรื ่องของโครงสร้างทางสังคมระบบกฎหมายที่ไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นการ

เคลื่อนไหวส่วนหนึ่งจากวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองไปสู่การเคลื่อนไหวสังคมจึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคู่กันไป  
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นอกจากนี้สิ่งที่ได้ทำร่วมกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อพยายามจะผลักดันสิ่งที่อยากจะให้
เกิดขึ ้นคือ “การพัฒนานวัตกรรมระบบการติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื ่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประชาชนในการลดแหล่งกำเนิดและผลกระทบสุขภาพจาก PM 2.5”  ซึ่งได้เสนอโครงการ
เพื่อขอทุนวิจัยและพัฒนาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563  ในช่วงที่โควิด
เพ่ิงเริ่ม เนื่องจากข้อจำกัดของภาคประชาชนเมื่อต้องการทำวิจัยที่ใช้ทุนก็จะต้องจากภาครัฐ  

 
 

โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากปัญหาประชาชนในประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม

สุขภาพที่เพ่ิมข้ึนจากปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 เนื่องจาก  

1) สถานีตรวจติดตามคุณภาพอากาศไม่ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ ทำให้ไม่ร ู ้สถานการณ์หรือพึ ่งพิง

แหล่งข้อมูลอื่นที่ใช้แนวทางการรายงานแตกต่างไปจากแหล่งข้อมูลของรัฐ 

2) ประชาชนสับสนจากแหล่งข้อมูลแจ้งเตือนที่ไม่ตรงกัน  ทำให้เสียโอกาสในการได้รับคำแนะนำและ

การช่วยเหลือจากรัฐ  โดยเฉพาะในการปกป้องสุขภาพกลุ่มเสี่ยง เช่น มีภาคประชาชนใช้ข้อมูลจาก AirVisual 

เป็นอีกมาตรฐาน หรือ AQICN จากจีนที่เป็นเว็บไซต์ก็ส่งข้อมูลแบบหนึ่ง  ส่วนข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษก็

อีกแบบ  หรือข้อมูลที่ได้จากเครื่องตรวจวัดที่ซื้อเองก็อีกแบบหนึ่งทำให้คนก็สับสนตกลงว่าจะควรทำอะไรหรือ

ควรเชื่อข้อมูลจากแหล่งไหน 

3) ประชาชนขาดข้อมูลและขาดความตระหนักในการจัดการแหล่งกำเนิด  แหล่งกำเนิดเป็นสิ่งที่เรา

จะต้องช่วยกันติดตามและควบคุมกำกับ เพราะยังเป็นข้อจำกัดของกฎหมายหรือข้อจำกัดของการบังคับใช้

กฎหมายของประเทศไทย  ซึ่งแหล่งกำเนิดนี้มีทั้งแหล่งกำเนิดที่มีอยู่แล้วและแหล่งกำเนิดใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มขึ้น

อย่างเช่น เรื่องของการที่นำเอาขยะเข้ามาเพ่ือจะมากำจัดในประเทศไทย บางทีเ่กิดข้ึนโดยที่ประชาชนไม่รู้เลย 
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และโรงงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายโรงงาน ทำให้บางทีมีโรงงานที่สร้างมลพิษมา

ตั้งอยู่ใกล้บ้านโดยที่เราไม่รู ้

4) กลไกรัฐมีข้อจำกัด  ในการจัดการแหล่งกำเนิดและการบังคับใช้กฎหมาย  ที่ต้องการพลังอำนาจ

ของภาคประชาชนในการช่วยการติดตาม เป็นแนวคิดท่ีเรียกว่าระบบติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพ่ือ

สุขภาพของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งแนวคิดตรงนี้ เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองนั่น

คือการร่วมติดตาม   

โดยแนวทางการทำงานคือเมื่อเครือข่ายใช้เครื่องตรวจวัดแล้ว  จากนั้นนำเอาข้อมูลที่ได้จากเครือข่าย

ทำการตรวจวัดเข้ามาแล้วลองพัฒนาเป็นภาพแผนที่  เป็นสิ่งที่เรียกว่า Citizen Air Monitoring System ซึ่ง

ทางเครือข่ายอากาศสะอาดพยายามจะผลักดัน แต่เมื่อเสนอโครงการไปแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน เหตุผล

เนื่องจากภาครัฐไม่ต้องการให้เกิดความสับสน ไม่ต้องการไม่มีระบบเข้ามาที่จะทำให้ประชาชนสับสน ซึ่งใน

ส่วนนี้เป็นปัญหาเรื่องวิธีคิดของภาครัฐ   

เพราะฉะนั ้นสิ ่งที ่เครือข่ายต้องการจากที ่เห็นภาพของภูเขาน้ำแข็ง คือ จำเป็นจะต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างท่ีทำให้รัฐเข้าใจว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและ

สิ่งท่ีมีผลกระทบต่อคนในแต่ละพื้นที่  

 

 
แผนที่จาก Citizen Air Monitoring System 
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ระบบติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม 

 

สิ่งที่ทางเครือข่ายอากาศสะอาดได้ดำเนินการจนมีการยื่นร่างกฎหมายฉบับนี้ “ร่างพระราชบัญญัติ

กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ” ในตอนนี้มีการพูดถึงร่างกฎหมายอากาศ

สะอาดอยู่หลายร่าง  การใช้คำว่ากฎหมายอากาศสะอาดเนื่องจากชื่อนี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่มี 

Clean Air Act : กฎหมายสะอาด  ต้องดูให้ชัดเพราะแต่ละฉบับไม่เหมือนกัน  ในฉบับของประชาชนที่ผ่านการ

ทำงานอย่างหนักทั้งการทำความเข้าใจในพื้นที่และการทำงานร่วมกันของนักกฎหมาย ความคืบหน้าได้ยื่น

เสนอร่างนี้ไปแล้วเพื่อให้เป็นร่างของประชาชนทุกคน  เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะร่วมกันเพื่อผลักดันต่อไปคือ 

ให้ข้อเสนอว่าประชาชนจะต้องมีเครือข่ายการติดตามคุณภาพอากาศของประชาชนขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งถูกปัด

ตกเพราะว่ากลัวคนจะสับสน แสดงให้เห็นว่าภาครัฐนี้ยังมีมุมมองว่าประชาชนจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ไม่

มีทางที่จะมีความสามารถท่ีจะสร้างองค์ความรู้และวิทยาศาสตร์ของตนเองขึ้นมาได้  
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มาตรา 12 ของร่าง พ.ร.บ. กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ... 

 

มาตรา 12 ของร่าง พ.ร.บ. กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ...
เป็นมาตราที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่คุยกันวันนี้โดยตรง คือ ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อมูลและเข้าใจด้วย  ถ้าให้รู้
ข้อมูลแล้วแต่ไม่เข้าใจหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องถือว่ารัฐกำลังละเมิดสิทธิ์  

“วิทยาศาสตร์กับพลเมือง  คำว่าพลเมืองนั้นหมายถึงคนที่เป็นสมาชิกของสังคมและร่วมกันเป็น
เจ้าของร่วมกันจัดการปัญหาของสังคมด้วย โดยการที่มาร่วมกันทำหน้าที ่ในการสร้างสิ ่งที ่เรียกว่า
วิทยาศาสตร์ เพราะสิ่งท่ีเราเห็นไม่ใช่แค่สุขภาพที่อ่อนแอแต่คือสังคมที่เจ็บป่วยด้วย”  
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อยากจะนำเรียกว่าแนวคิดของนายแพทย์ Rudolf Virchow เป็นคุณหมอชาวเยอรมันท่านพูดถึงว่า 

“การแพทย์คือสังคมศาสตร์”  เมื่อเราทำงานกับเรื่องการแพทย์ เรื่องสุขภาพ เราจะค่อย ๆ เข้าใจมิติทางด้าน

สังคมและปัญหาทางสังคม แล้วเรื่องการเมืองไม่ใช่อะไรอื่นแต่คือการแพทย์ที่กว้างขึ้น   

ฉะนั้นการที่เราจะมีส่วนร่วมในเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศได้  เราต้องมั่นใจว่าเราคือส่วนหนึ่ง

ของการเมือง เราคือส่วนหนึ่งของการเมืองภาคประชาชนที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ทางด้าน

การแพทย์ ซึ่งเป็นความรู้สากล  เป็นความรู้ของทุกคนไม่ใช่เฉพาะของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น  

เพราะเป้าหมายสุดท้าย คือเราต้องการไปให้ถึงความฝันร่วมอย่างหนึ่งที่ “อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ได้พูดถึงไว้ก็คือ เราต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ เมื่อจะตายก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ ๆ อย่างบ้าๆ 

หรือตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษ” ไม่ใช่เพ่ือเราเท่านั้นแต่สำหรับคนรุ่นต่อไปของเราด้วย  
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(2) 

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen Science)  

กับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 
เพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง   

ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ 

 

จุดเริ่มต้นของงานวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง 

ก่อนที่จะลงในรายละเอียดอยากชวนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง”  

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ  มีการเรียกการทำงานในเชิงนี้หลายคำ บางที

เรียก  วิทยาศาสตร์ชุมชน (Community Science)  การตรวจสอบโดยชุมชน  การตรวจสอบโดยอาสาสมัคร  

การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม  และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม   

เมื่อย้อนกลับมาดูของประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียวซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับ

มูลนิธิบูรณะนิเวศ  ในช่วงปี พ.ศ. 2542 - 2543 ทาง ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ได้มีการริเริ่ม “โครงการ

นักสืบสายน้ำ”  โครงการนี้จริง ๆ ต้องพูดว่าเป็นแนววิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเลย  แต่ว่าในช่วงนั้นจะเรียกว่า

สิ่งแวดล้อมศึกษา ในขณะที่การทำงานของภาคประชาชนหลายองค์กรจะมีการทำงานเชิงวิจัยแบบมีส่วนร่วม

คือเข้าไปทำงานกับชุมชนในพื ้นที ่ท ี ่ เด ือดร้อนหรือมีผลกระทบทางด้านสิ ่งแวดล้อม  หรือเร ื ่องของ

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขื่อน เรื่องป่าไม้ หรือว่าเรื่องอื่น ๆ  แต่ในแนวของสิ่งแวดล้อมศึกษาทาง

มูลนิธิโลกสีเขียวเป็นผู้บุกเบิก  ต่อมาก็มโีครงการนักสืบสายลม โดยทั้งสองโครงการจะทำงานกับโครงข่ายของ

โรงเรียนโดยเฉพาะทางภาคเหนือ  

 
โครงการนักสืบสายน้ำ มูลนิธิโลกสีเขียว 
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คู่มือของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองของประเทศอังกฤษ 

 

ในต่างประเทศ ยกตัวอย่างประเทศอังกฤษ  มีคู่มือวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง  โดยรายละเอียดในคู่มือ

จะมีลำดับขั ้นตอนเป็น flow chart เลยว่าการที ่จะเริ ่มต้นทำงานตามแนวคิดนี้จะต้องเริ ่มจากอะไรไป

จนกระทั่งถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของประเทศที่เกิดขึ้นแล้ว   จากนั้นก็นำไปสู่การผลักดันและเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือว่าบรรลุเป้าหมายในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางสิ่งแวดล้อม

หรอืความหลากหลายทางชีวภาพหรือว่าการทำงานด้านสุขภาพทางสังคมต่าง ๆ  

ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับ citizen science เยอะมากทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

สถาบันการศึกษากับประชาสังคมเชิงภาพกว้าง  ส่วนประเทศญี่ปุ่นก็มีการต่อสู้กับปัญหามลพิษก็มีเยอะ 

 

 
งาน Citizen science ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองกับการทำงานประเด็นมลพิษสิ่งแวดล้อม 

มูลนิธิบูรณะนิเวศในช่วงแรก ๆ ที่ริเริ่มได้รับทุนสนับสนุนจากญี่ปุ่นในการพัฒนางานแนวนี้ขึ้นมา  แล้ว

ก็ขยายต่อมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้ สิ่งที่สนใจมาก ๆ คือแนวความคิดเกี่ยวกับเรื ่อง

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง  ได้ศึกษาแนวคิดของญี่ปุ่นถึงเหตุผลที่ริเริ่มเรื่อง Citizen Science ขึ้นมาเนื่องจาก

ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีปัญหามลพิษขึ้นหนักมาก   

จริง ๆ ญี่ปุ่นก็เป็นต้นแบบหนึ่งของการปกปิดข้อมูลการหลีกเลี่ยงการให้ข้อเท็จจริงกับชาวบ้านกับผู้

ได้รับผลกระทบจากมลพิษในหลายพื้นที่ของญี่ปุ ่น แต่ว่าการลุกขึ้นมาต่อสู้ของประชาชนโดยเฉพาะการ

สนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนักกฎหมายต่าง ๆ ครูอาจารย์และก็สื่อต่าง ๆ ในญี่ปุ่นทำให้การต่อสู้

กับปัญหามลพิษของญี่ปุ่น นำมาซึ่งการแก้ปัญหาจนกระทั่งปัญหาได้รับการแก้ไขไปเยอะมากในปัจจุบัน 

 

แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง 

- แสวงหาคำตอบเกี่ยวกับภัยคุกคามทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

- โต้แย้งกับชุด “คำอธิบาย/ข้อมูล” ที่เลี่ยงการบอก
ความจริง หรือการให้ความจริงที่ไม่ครบ 

- วิเคราะห์ ค้นคว้า พิสูจน์ และพัฒนาความรู้ร่วมกัน
ระหว่างประชาชนกับนักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญ 

- ข้อมูลที่เกิดขึ้นต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ และได้รับการ
ยอมรับ 

- นำไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่
คิดร่วมกัน 

- มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

 
  

การนำแนวคิด Citizen Science กลับมาทำงานในประเทศไทยแรก ๆ ทำงานเก่ียวกับเรื่องของปัญหา
มลพิษอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  ปัญหาที่เจอคือการปกปิดข้อมูล  ซึ่งตรงนี้เป็นตัวกระตุ้น
ทำให้เราพยายามต่อสู้ว่าตกลงข้อเท็จจริงคืออะไร? ต้องพยายามหาคำตอบให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้าน
ถามกันเยอะมากว่ากลิ่นเหม็นในอากาศที่เขาได้กลิ่นอย่างเช่น กลิ่นฝรั่งสุก กลิ่นละมุด หรือว่ากลิ่นหอมเอียน
ต่าง ๆ คือกลิ่นอะไรกันแน่?  แล้วจะอันตรายหรือทำให้พวกเขาเจ็บป่วยไหม? คำถามเหล่านี้ชาวบ้านไม่ใช่ถาม
เฉพาะกับเราเท่านั้นแต่ยังถามกับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ วุฒิสมาชิก นักวิจัย  อาจารย์  การ
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นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานต่าง ๆ  แต่เขาไม่ได้รับคำตอบ การไม่ได้รับคำตอบทำให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อม
ที่ลำบากแล้วก็เกิดความโกรธความคับแค้นขุ่นเคืองขึ้นมาเป็นลำดับ  แล้วก็ขยายผลเป็นความขัดแย้งในระดับ
พ้ืนที่ที่แรงพอสมควร   

 

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง 

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง : การ
พิสูจน์ หาข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วม การแก้ปัญหา 

- สารมลพิษสามารถสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อม
และห่วงโซ่อาหาร 

- ความเป็นพิษท่ีมองไม่เห็นแต่สร้างความ
เสียหายได้กว้างขวางและรุนแรง 

- ต้องพิสูจน์ว่ามีปัญหาจริงและมีอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิต 

- รับมือกับปัญหาได้ยาก  
- ต้องใช้งบประมาณสูง  

  
 

เพราะฉะนั้น “สิ่งที ่เราทำตรงนี้คือการพยายามหาคำตอบให้กับภัยคุกคามทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดระยอง  แล้วก็สิ่งที่พยายามหาคำตอบนั้นเราต้องมั่นใจได้ว่า
คำตอบนั้นจะต้องสามารถโต้แย้งคัดง้างกับชุดข้อมูล หรือคำอธิบายท่ีทางรัฐให้กับชุมชนที่เขาพยายามที่จะ
เลี่ยงการบอกความจริง หรือบอกความจริงเพียงเศษเสี้ยว หรือบอกความจริงไม่หมด  แล้วกระบวนการ
ทำงานของเราต้องวิเคราะห์  โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน  มีการค้นคว้าหาข้อมูล  มีการพิสูจน์
ความจริ  งแล้วก็เอาความจริงอันนั้นนำมาพัฒนาเป็นความรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เพื่อที่จะให้เกิดชุดข้อมูลที่เชื่อถือได้  เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลที่รัฐไม่อาจ
ปฏิเสธได้ด้วย  ทำให้รัฐต้องยอมรับว่าสิ่งท่ีเสนอนั้นคือความจริงและเอาความจริงไปใช้ประโยชน์” 



20 
 

ส่วนใหญ่วิธีการต่อสู้ของภาคประชาชนจะข้ามไปจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษาธรรมดา แต่คือการ
ต่อสู้จริง ๆ เพราะฉะนั้นการต่อสู้ก็ต้องมีแนวทางมียุทธศาสตร์ แล้วก็มีการวิเคราะห์ควบคู่กันไปอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อว่าจะได้รู้ว่าในสิ่งที่ทำมาจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้หรือไม่  
เพราะฉะนั้นต้องคิดด้วยกันแล้วเอาที่ได้มาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ต่อไป เช่น มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  

การที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องของสาร
มลพิษ เรื่องสารเคมี และพิษภัยที่แฝงเร้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเมื่อสะสมแล้วไม่ได้หายไปง่าย ๆ ทั้งสะสมอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารที่ย้อนกลับมาสู่การบริโภคของคนได้และสิ่งเหล่านี้อันตราย มาก ๆ ถ้า
ปล่อยปละละเลยหรือไม่หาทางแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะบานปลายกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากและ
กลายเป็นโศกนาฎกรรมได้ เหมือนอย่างเช่นโรคมินามาตะหรือว่าโรคพิษแคดเมียม หรือโรคสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  
ที่เกิดขึ้นแล้วอย่างภาวะสุขภาพที่เสื ่อมลงจากปัญหาฝุ่น PM2.5 เหล่านี้คือพิษภัยที่มองด้วยตาไม่เห็นแต่
อันตรายมาก ๆ แล้วยังบั่นทอนสุขภาพของคนในสังคมที่รุนแรงด้วย   

“สิ่งที่ตามมาด้วยคือความยากในการพิสูจน์ว่าสารพิษเหล่านี้อยู่ในสิ่งแวดล้อม อยู่ในร่างกายของ
คนเรา หรืออยู่ในอาหาร  ซึ่งต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือว่าความรู้ทางเทคนิคมาเก็บหลักฐาน
แล้วก็พิสูจน์  นอกจากพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงแล้วต้องทำต่อด้วยว่าอันตรายจริง   เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการคือ
กระบวนการการทำงานและชุดความรู้ที่มาสนับสนุนค่อนข้างมาก แล้วก็ใช้งบประมาณที่สูง แล้วก็เอา
ทั้งหมดมารับมือกับปัญหาที่เผชิญซ่ึงเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร” 

 

การใช้ประโยชย์ของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองท่ีผ่านมา 

หาคำตอบ-ความจริงให้ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม เพื่อเรียกร้องการ

แก้ปัญหา เช่น มลพิษอากาศ (VOCs) ฝุ่น (ตะกั่ว/ไดออกซิน),แหล่งน้ำ (โลหะหนัก, VOCs) ในพ้ืนที่

ต่างๆ เช่น มาบตาพุด และบ้านค่าย ระยอง, พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา, ท่าตูม-ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี, 

น้ำพุ ราชบุรี, วังสะพุง เลย, น้ำพอง ขอนแก่น และอ่ืนๆ 

การใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในช่วงที่ผ่านมา  ตั้งแตท่ี่เริ่มทำงานมาปี พ.ศ. 2541 เริ่มคิด
หาทางช่วยชาวบ้านหาคำตอบหาความจริงเรื่องมลพิษในอากาศ ความอันตรายของมลพิษอากาศ  ซึ่งพบกับ
การปกปิดข้อมูลของรัฐ การนิคมอุตสาหกรรม รัฐบาลส่วนกลาง การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่างๆ เหล่านี้
ทำให้มุ่งมั่นว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้  ซึ่งชาวบ้านก็มีการชุมนุมเรียกร้องทั้งรัฐบาลส่วนกลางและการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่สิ่งที่ได้รับก็คือการหลีกเลี่ยงการให้ความจริงหรือการบอกความจริงเพียง
เล็กน้อย  ในช่วงแรกจึงเริ่มจากการหาคำตอบว่ากลิ่นเหม็นคืออะไร  ก็ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อพิสูจน์แล้วก็
พบว่าคือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic Compounds ; VOCs)  ในอากาศมีการสะสม
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ของสาร VOCs ในปริมาณที่สูงเกินค่าเฝ้าระวังของประเทศอเมริกา เหตุผลที่ใช้ค่ามาตรฐานการเฝ้าระวังของ
ประเทศอเมริกาเพราะตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีค่ามาตรฐานที่ใช้เป็นค่าเฝ้าระวัง   

หลังจากได้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วได้มีการจัดแถลงข่าวซึ่งเกิดผลกระทบหนัก คือ ผลข้อมูลจากการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ทำให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องยอมรับข้อเท็จจริงอันนี้  ซึ่งการยอมรับ
ข้อเท็จจริงอันนี้นำไปสู่การที่ทำให้มีการพัฒนาค่ามาตรฐานในการเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ
ในพื้นที่มาบตาพุดและในอีกบางจังหวัดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550  จากจุดนี้ทำให้เห็นว่าการพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์นี้สามารถช่วยชาวบ้านได้  อย่างน้อยก็ทำให้ปัญหากลิ่นเหม็นที่เคยรุนแรงเบาบางลงหรือ
สามารถเชื่อมโยงได้ว่ากลิ่นเหม็นทำให้เกิดโรคมะเร็งหรือไม่  จากนั้นก็มีสถานีตรวจวัดสาร VOCs ในพื้นที่
มาบตาพุดจังหวัดระยองเกิดขึ้นหลายแห่งในเวลาต่อมา เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราได้ขยายจากพื้นที่มาบตาพุด
จังหวัดระยองไปสู่พ้ืนที่บ้านค่ายไปพนมสารคาม ไปสู่ท่าตูมศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีไปสู่ที ่ตำบลน้ำพุ
จังหวัดราชบุรีแล้วก็อีกหลายพื้นที่ทีเดียว  

 
กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 

 

  
กรณีลักลอบทิ้งากากของเสียอุตสาหกรรม ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
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เป็นหลักฐานประกอบการเจรจาและเรียกร้องการแก้ปัญหาจากผู้ก่อมลพิษ ผลักดันมาตรการทาง

สิ ่งแวดล้อมและสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เช่น ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ต. ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา ต. เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.

ระยอง 

สนับสนุนการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม-สุขภาพ ข้อมูลที่ทำบางอันนอกจากใช้เป็นข้อมูลประกอบในการขอให้

รัฐแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่นั้นแล้ว  ยังใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจาให้กับชุมชนบางชุมชนด้วย อันนี้

อาจจะไม่ได้ขยับเป็นประเด็นระดับชาติแต่ว่าเฉพาะพ้ืนที่นั้น ๆ เมื่อชาวบ้านได้ข้อมูลการตรวจวัดก็สามารถนำ

ข้อมูลตรงนี้ไปเจรจากับผู้ก่อกำเนิดมลพิษโดยตรงได้ หรือเจรจากับทางจังหวัดได้  อย่างกรณีท่ีอ่อนนุช  ชุมชน

ในแถบนั้นได้รับความเดือดร้อนมากจากปัญหาการจัดการขยะแล้วก็เอาขยะมาหมักก๊าซมีเทน ชาวบ้านได้

ร้องเรียนหลายทางมาก มีการเผยแพร่ความเดือดร้อนของเขาผ่านทาง Facebook เยอะมาก  มูลนิธิบูรณะ

นิเวศก็ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำและกลิ่นซึ่งหลังจากที่ได้นำเอาเครื่องมือเข้าไปตรวจวัดกลิ่น

แล้วได้ตัวเลขที่ชัดเจน อย่างค่ากลิ่นในพ้ืนที่อ่อนนุชที่อยู่ใกล้ ๆ จุดที่หมักแก๊สให้กับทาง กทม. ค่ากลิ่นสูงขึ้นมา

เป็น 20,000 กว่า จากค่ากลิ่นปกติที่มีอยู่ประมาณ 10 กว่าหรือร้อยกว่าซ่ึงเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ  ซึ่งหลังจากนี้

อาจจะต้องพิสูจน์ว่าแล้วกลิ่นจะส่งผลต่อสุขภาพของชุมชนหรือไม่  หรือแก๊สมีเทนทีอ่ยู่ในบ่อหมักเป็นลูกขนาด

ใหญ่อยู่ภายใตร้อบ ๆ  ชุมชนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติภัยในวันข้างหน้าหรือเปล่า  จากการลงพ้ืนที่ใช้เครื่องมือใน

การตรวจวัดกลิ่นครั้งนี้ทำให้โรงงานหันมาดูชาวบ้านได้เลย  ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี

การตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ก่อมลพิษหันมาให้ความสนใจกับชุมชน 

การใช้แนวทางการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในสิ่งแวดล้อมนอกจากมีผลที่จะกระตุ้นให้มีการเร่งมือในการ

แก้ปัญหา แล้วยังสามารถใช้ข้อมูลอีกชุดเดียวกันไปช่วยเหลือชาวบ้านในการฟ้องร้องคดีในบางพื้นที ่ได้ 

อย่างเช่นที่จังหวัดเลยเพ่ือพิสูจน์ว่าการเหมืองทองมีผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นจริง  หรือ

ว่าการฟ้องคดีของชาวบ้านที่จังหวัดราชบุรี   

 

 

 

 



23 
 

ผลักดันทางนโยบายและกฎหมายระดับประเทศ  ได้แก่ การตรวจวัดสาร VOCs ที่มาบตาพุด เพ่ือ

เสนอให้มีมาตรฐานค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ การตรวจสารปรอทในปลาและเส้นผม เพ่ือ

สนับสนุนการรับรองอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท การตรวจสารตะกั่วในสีทาอาคาร เพื่อเสนอให้มี

กฎหมายยกเลิกการใช้สารตะกั่วเป็นส่วนผสมในสีน้ำมันทาอาคารและสีตกแต่งต่างๆ โดยร่วมเรียกร้องให้กับ

องค์การอนามัยโลกว่าประเทศไทยและทุกประเทศต้องมีการถอนสารตะกั่วออกจากการใช้เป็นส่วนผสมในสีทา

อาคาร เพ่ือคุ้มครองสุขภาพเด็กไม่ให้เด็กมีสมองพิการ การตรวจสารไดออกซินในไข่ไก่เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ

ตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเร่งปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์ม 

 

สรุป 

จากตัวอย่างที่เล่ามาเป็นการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองมาใช้ประโยชน์ในหลายทาง
มาก  ยังใช้แนวทางนี้ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาให้กับอีกหลาย ๆ พื้นที่รวมถึงส่งเสริมเครื่องมือให้กับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับอุตสาหกรรมโรงงานรีไซเคิล  ในปีนี้และปีหน้าการทำงานของทางมูลนิธิบูรณะนิเวศ ก็ได้
นำเอาแนวทางวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองมาใช้  มีหลายชุมชนอยู่ใกล้กับโรงงานรีไซเคิลที่มีการนำเข้าขยะจาก
ต่างประเทศมารีไซเคิล  การทำงานก็จะมีการตรวจวัดฝุ่น จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยเฉพาะ
โลหะหนักในฝุ่น PM 2.5 ว่าฝุ่นนี้มีองค์ประกอบของสารอันตรายชนิดไหน  ทำการรวบรวมข้อมูลจากโรงงาน
ต่าง ๆ รอบ ๆ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะใกล้ ๆ โรงงานรีไซเคิลของเสีย เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้
แนวทางวิทยาศาสตร์พลเมืองในการทำงาน  
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(3) 

Citizen Science as a Journey:  

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองติดดิน 

 
พิภพ  พาณิชภักดิ์   

สื่อมวลชนวิชาชีพอิสระ 

 

วันนี้จะขออนุญาตเล่าผ่านการเดินของตนเอง  จากรูปภาพตอนนี้ก็คือจะเห็นรุ่นลูกเด็ก ๆ เขาศึกษาไล
เคน  โดยคนที่จุดประกายให้เราไปศึกษาก็คือพี่อ้อยจากมูลนิธิโลกสีเขียว  ซึ่งเห็นด้วยกับพี่เพ็ญโฉมว่ามูลนิธิ
โลกสีเขียวเป็นจุดเริ่มต้นในประเทศไทยเลยที่นำเอากิจกรรมในลักษณะนี้เข้ามาใช้กับประชาชนโดยทั่วไปโดยมี
ความเชื่อมั่นว่า ประชาชนนั้นไม่ใช่แค่เข้าถึงความรู้แต่สามารถผลิตความรู้ได้อันนี้คิดว่าเป็นกุญแจสำคัญ  
แล้วก็ในการเดินทางจริง ๆ ไม่ได้เริ่มจากการเป็นพ่อบ้านทำบ้านเรียนที่เรียกว่า Home School แต่เป็นการ
เดินทางจากการเป็นนักข่าว  
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จากนักข่าวสู่ความสนใจในวิทยาศาสตร์พลเมือง 
การเป็นนักข่าวของผมเป็นนักข่าวสายสิ่งแวดล้อมก็ไม่เชิงแต่เรียกว่าเป็นสายความทุกข์ร้อนของ

ประชาชนมากกว่า  ตรงไหนมีปัญหาที่ชาวบ้านรู้สึกว่ามีความทุกข์ เราก็จะพุ่งไปตรงนั้นแล้วก็ไปฝังตัวทำงานใน
รูปแบบที่เรียกว่า “นักข่าวสะพายเป้หรือ backpack journalist”  เราไปฝังตัวอยู่ตามทีต่่าง ๆ ที่แรก ๆ เลยก็
คือที่ปากมูลต้องยกให้พ่ีมด วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ซึ่งจากการฝั่งตัวที่ปากมูลทำให้ได้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง
ที่ทำให้เราสะกิดถึงวิธีคิดเกี่ยวกับงานข่าวว่าข่าวในอดีตมักเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี ผู้มีอำนาจ หรือเป็น
เรื่องของผู้ที่มีทุนหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่เรากลับรู้สึกว่าประชาชนซึ่งจริง ๆ เขาเป็นผู้ที่ถูกนโยบายต่าง ๆ 
มากมายลงมาสู ่เขาแต่เขากลับมีส่วนร่วมน้อยมากทั้ง ๆ ที่เราก็อยู่ในบรรยากาศของสังคมที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยไม่ว่าจะครึ่งใบหรือเต็มใบ  แต่คำนี้ก็ถูกอ้างตลอดแต่เราเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นถูกเบียดขับ
ออกไปจากการมีส่วนร่วม   

โดยพื้นที่ที่ผมเข้าไปทำงานที่มีความขัดแย้งหนักเลยก็คงจะเป็นที่บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์  ที่บ่อ
นอกนี้เราคุ้นเคยกันว่ามีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีสายพานที่ลำเลียงถ่านหินซึ่งถ่านหินไม่ใช่ถ่านหินใน
ประเทศไทยแต่เป็นถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งตรงนี้มีผลกระทบต่ออ่าวไทยแน่นอน  แต่สิ่งที่เห็นคือ
นักวิทยาศาสตร์ในรุ่นนั้น อธิบายว่าอ่าวไทยนั้นเสื่อมโทรมมีแต่หินโสโครกทั้งในพื้นที่ของบ่อนอกและบ้านกรูด  
ซึ่งเป็นการสร้างความชอบธรรมว่าสามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ 

ตอนนั้นที่พึ่งของผมแทบจะหาไม่ได้เลย  ในฐานะนักข่าวก็ฟังชาวบ้านอธิบาย  หลายคนบอกเวลาพูด
ถึงชาวบ้านก็บอกว่าจะใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตั้งไม่ได้มีหลักฐาน  แต่จากที่พูดคุยกับคุณเจริญ วัดอักษร 
กับพ่ีกระรอก  กรณ์อุมา พงษ์น้อย ที่เป็นภรรยาคุณเจริญ ทั้งคู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายสับปะรด  เพราะความ
อยากรู้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นอย่างไรทำให้ทั้งคู่เดินทางไปแม่เมาะ  ตรงนี้ผมอยากให้จารึกในประวัติศาสตร์
ของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักข่าวพลเมืองและนักวิทยาศาสตร์พลเมืองทั้งคู่เลย  จากการที่ไปที่แม่เมาะทั้งคู่ได้ไป
เห็นเด็กน้อยที่มีเขม่าอยู่ในรูจมูก  แล้วก็เขม่าสมัยนั้นแม่เมาะยังไม่เป็นเหมือนแม่เมาะแบบวันนี้เป็นแม่เมาะที่มี
ควันมีฝุ่นผงบนหลังคาเต็มไปหมดเลย  เพื่อที่จะนำเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนที่บ่อนอกบ้านกรูดได้ฟังทั้งสองคนก็
เดินทางเข้าไปในตัวอำเภอลำปางเพื่อไปซื้อกล้องวิดีโอด้วยเงินของเขาเองที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเขาไม่ได้มีตังค์
เยอะ  เขาบอกว่ากล้องวิดีโอเครื่องหนึ่งราคาประมาณ 30,000 แล้วกใ็ห้คนขายเอาเทปใส่ไว้ให้เสร็จเลยเพ่ือให้
กดอัดอย่างเดียว  แล้วจากนั้นก็เข้าไปในพ้ืนที่แล้วก็บันทึกภาพที่เห็นนำมาฉายที่วัดสี่แยกบ่อนอกให้ประชาชน
ผู้มาร่วมงานไดม้าร่วมรับรู้  ซ่ึงจากจุดนั้นก็สร้างองค์ความรู้ซึ่งก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ทางเลือก คนที่เห็นอกเห็น
ใจ มีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาช่วยทำงานร่วมกันจนเป็นตำนาน  ในความรู้สึกของผมเองจากการนั ่งดู
สังเกตการณ์ตรงนั้นอยู่ก็เลยคิดว่าจริง ๆ แล้วความรู้ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่ในส่วนกลางแน่นอน  ความรู้ไม่ได้อยู่
เฉพาะในรอบรั้วมหาวิทยาลัย ความรู้บางทีไม่ได้อยู่กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีดีกรีสูงแต่ความรู้นั ้นอยู่ในตัว
ประชาชน  

ณ จุดนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างแต่เราไม่มีเครื่องมือเลย สมัยก่อนผมเองได้
พัฒนาหลักสูตรจากรูปสีเขียว ๆ ที่เป็นรูปปลาวาฬวาฬบรูด้าเป็นหลักสูตรที่พัฒนาต้น ๆ เลย เวลาเราอธิบาย
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ถึงการตัดต่อสนุกมากเลย เราต้องอุปมาอุปไมยว่าฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนกับตัวตู้เย็นนะก็จะมีของต่าง ๆ เสร็จแล้ว
เราต้องทำในครัวคือสอนกันแบบนั้นเลยในสมัยก่อน  แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าประชาชนจะต้องหาวิธีการในการมี
เครื่องมือในการที่จะเล่าเรื่อง  เราใช้คำนี้ว่า “การทำสื่อให้เป็นประชาธิปไตย” ณ จุดนั้นคำว่านักข่าวพลเมืองก็
อยู่ในหัวใจของพวกเราหลายคนเลย ตอนนั้นอาจจะก่อนยุคของการมีนักข่าวพลเมืองหรือสำนักสื่อสารที่ 
ThaiPBS  

อีกท่านหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟัง คือ คุณสุรจิต ชิระเวทย์ หรือพี่เจี๊ยวเป็นอีกคนนึงที่ชวนผมคิดเรื ่อง
ความรู้ที่อยู่ในตัวประชาชนมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ถูกจัดเรียง ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศ 3 น้ำในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม  สมัยก่อนเวลาพูดถึงคำว่านิเวศน์ 3 น้ำจะไม่มีใครเข้าใจ พ่ีเจี๊ยวบอกว่ากรมเจ้าท่าก็จะดู
น้ำท่า ส่วนกรมประมงก็จะดูน้ำทะเล  แล้วน้ำกร่อยอยู่ตรงไหน น้ำกร่อยเป็นน้ำที่เป็นพื้นที่ที่สร้างความอุดม
สมบูรณ์ในเชิงนิเวศวิทยาเป็นที่กุ้งหอยปูปลามาออกลูกออกหลานเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์  ระบบนิเวศ 3 น้ำทำ
ให้อ่าวไทยทั ้งอ่าวมีความอุดมสมบูรณ์  ซึ ่งคุณสุรจิตบอกกับผมว่าให้ลองไปหาสิ ่งที ่ชาวบ้านรู ้และ
นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ รัฐไม่รู้และกฎหมายไม่กำหนด  ซ่ึงตรงกับที่คุณหมอวิรุฬพูดเลยว่ามีพ้ืนที่ที่กฎหมายเข้าไป
ไม่ถึงเพราะความรู้ไปไม่ถึง  พอ 3 สิ่งนี้ไม่ไปไม่ถึงก็เกิดสุญญากาศใครจะทำอะไรก็ได้จริง ๆ ถ้าไปดูที่แม่น้ำโขง
จะเห็นชัดเลยเพราะน้ำโขงมีพ้ืนที่ที่เป็นองค์ความรู้บางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายไม่ได้  

หรืออย่างคกของแม่น้ำโขง  คนก็ไม่ร ู ้จ ักว่าคกคืออะไรซึ ่งไม่ใช่ครก แต่เป็นพื ้นที ่เช ิงนิเวศมี
ลักษณะเฉพาะมากในแม่น้ำโขง แล้วก็เวลามีการพัฒนา เช่น การสร้างตลิ่งแข็ง เป็นแนวกันตลิ่งไม่ได้มองถึง
ระบบนิเวศตรงนั้นเพราะไม่มีอยู่ในตำราแล้วก็ไม่มีในความรู้แต่ชาวบ้านรู้ได้อย่างดี  พอเห็นเรื่องเหล่านี้ก็เลยใช้
ชีวิตส่วนหลังของผมทำสิ่งที่เรียกว่าการอบรม MOJO MAN  Movement หลายคนอาจจะคุ้นเคยคือ mobile 
journalism คือการใช้มือถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการเล่าเรื่อง  เพราะผมเชื่อว่าชาวบ้านนั่นแหละ
จะเป็นยิ่งกว่ากล้องวงจรปิดอีกเพราะว่าเขามีสมอง มีบทวิเคราะห์แล้วเขาจะใช้เครื่องมือ อย่างมือถือในการ
ทำงานได้  ซึ่งได้ทำการอบรมกับเครือข่ายของอาจารย์สมนึก จงมีวศิน เครือข่ายภาคตะวันออก ปรากฎว่าเขา
ใช้มือถือแล้วเอามาทำแผนที่แล้วก็ทำการพลอตจุดเส้นทางแม่น้ำซึ่งมีข่าวลือว่าอาจจะมีการสร้างมีการทำ
เหมืองทองคำตอนบนของแม่น้ำชาวบ้านจึงมาทำการสำรวจธรรมชาติ  ตรงนี ้เป็นจุดที่ทำให้ตื ่นรู ้เลยว่า
ท้ายที่สุดไม่ใช่แค่นักข่าวพลเมืองเท่านั้นแต่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง ต้องเป็น Citizen Scientist ที่
จะทำ   

แล้วจะทำหรือจะสร้างนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองที่ไหน ได้อย่างไร?  ตอนนั้นได้มีตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการที่ไทยพีบีเอส อยู่ 3-4 ปี  ได้เจอกับคนที่มีแนวทำนองเดียวกันตอนนั้นเรียกว่าสำนักเครือข่าย
สื่อสารสาธารณะ ก็ทำแอพลิเคชันที่เรียกว่า C-Site อยากให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ลองใช้ C-site เป็นพื้นที่ที่
สามารถปักหมุดสำคัญ ๆ ในตอนนั้นมีเรื่องยางนาเป็นการสำรวจต้นไม้ในภาคเหนือ  อีกอันเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ (Mega Project) คือการก่อสร้างแนวกันตลิ่งซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ก็ทำการปัก
หมุดและสร้างเรื่องราวของเรื่องต่างๆ สิ่งที่สำคัญของ C-Site นอกจากจะสร้างปัญญารวมหมู่แล้วยังถูกรายงาน
บนหน้าจอโดยคุณวิภาพรผู้ดำเนินการรายของเรา คุณฟักแฟงจะเล่าเรื่องของประชาชนเข้ามาซึ่งตรงนี้สำคัญ 
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เพราะว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างติดอยู่บนหิ้ง  ติดอยู่บนห้องทดลองหรือติดอยู่ในส่วนใดส่วน
หนึ่งแล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้ไหลเวียนออกมาสู่ความรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง  สื่อต้องทบทวนนิยามของ
ข่าว  นอกจากการทำข่าวแบบเดิมแล้วจะต้องเอาความรู้เหล่านี้เข้ามาเป็นเนื้อหาก็หวังว่าทาง ThaiPBS จะทำ
สิ่งนี้ต่อและทำอย่างเข้มข้น  

นอกจากบทบาทนักข่าวแล้ว  ผมยังทำบ้านเรียนหรือที่เรียกว่า Home School ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้อีก
อย่างหนึ่งก็คือว่าการจัดการศึกษาโดยใช้ธรรมชาติเป็นครูนี้เด็กชอบมาก  ตอนนี้อยู่ในจังหวัดน่านเวลาลงพ้ืนที่
โรงเรียนจะเป็นเครื่องมือเป็นพ้ืนที่สำคัญเลยที่จะทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน  แต่หลายคนก็มีความกังวลว่า
น้อง ๆ ใช้มือถือดูอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาจจะติดเกมส์  แต่บอกให้เลยว่าต่อไปเขาจะติดธรรมชาติถ้าเราทำสำเร็จ
เพราะว่าปัจจุบันมีแอพลิเคชันสนุก ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น e-Bird ที่เอาไว้ดูนกส่องนกซึ่งกล้องส่องนก
ปัจจุบันก็ราคาไม่สูง และมี Inaturalist ที่สามารถเก็บข้อมูลได้  ถ้าเชื่อมตัวนี้กับของ C-Site ซึ่ง C-Site เป็น
ของไทยแท้แต่นำพาการขับเคลื่อนนโยบายจะได้ทั้ง Impact ที่เป็นในเชิงท้องถิ่น  แล้วก็ Impact ในเชิงที่เป็น
ในส่วนที่เป็นความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย การเดินทางของผมจะเป็นในลักษณะนี้   

 
 

ข้อท้าทายของงานวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง   

สิ่งสำคัญคือวิทยาศาสตร์พลเมืองต้องมีกรอบความคิด (mindset) ของนักวิทยาศาสตร์เอง ซึ่งบางครั้ง
นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่พร้อมจะเปิด  ผมเป็นนักข่าวแล้วจะรู้เลยเวลาไปถามนักวิทยาศาสตร์ถ้าปิดกล้องเขาจะ
บอกเราทุกอย่างเลยแต่พอเปิดกล้องมาแล้วไม่พูดสวมบทบาทอื่นทันที เรื ่อง mindset ของการทำงาน
วิทยาศาสตร์พลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชนเขาจะต้องร่วมตั้งแต่การออกแบบ เริ่มตั้งแตต้ั่งการคำถาม
วิจัย ออกแบบกระบวนการการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ผล  ซึ่งตรงนี้เป็นผลประโยชน์ร่วมแน่นอน   
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จะขอปิดประเด็นตรงนี้ว่า “ความรู้สึกการได้อำนาจของประชาชนจากกลไกทางวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมืองนั้นทรงคุณค่าอย่างยิ่งแล้วจะทำให้เห็นการสร้างพลังจากพื้นที่แน่นอน สิ่งที่อยากจะฝากไว้ คือ 
เรื่อง Public space สิ่งที่เราเรียกว่า พื้นที่สาธารณะ ต้องเป็นพื้นที่ที่อิสระจากทุนและรัฐ และเป็นพื้นที่ที่
เขามีความปลอดภัยที่เขาจะพูดอะไรก็ได้โดยมีฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีการทำงานและการพูดอย่าง
กล้าหาญพูดอย่างมุ่งมั่น  สื่อที่จะฝากความหวังไว้เห็นเจ้าหลัก ๆ ก็คือ ThaiPBS ซึ่งใน พ.ร.บ. กำหนด
เอาไว้ว่าส่ิงต้องทำก็คือสื่อสาธารณะ” 
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(4) 

Citizen Science วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง คืออะไร 
 

ภาริณี  หงษ์สุวรรณ  

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประวัต ิความเป็นมา 

ที่มาของคำว่า “วิทยาศาสตร์” กับ “วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง” สามารถแบ่งเป็น 3 ยุค ดังนี้ 

ยุคแรกของวิทยาศาสตร์  ในยุคแรกที่ยังไม่รู้จักคำว่าวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัวเราโดยคนที่มีความสนใจหรือนักวิทยาศาสตร์มือสมัครเล่น   ดังกรณีที่ ชาร์ล 
ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) ไดท้ำการสำรวจต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  
ซ่ึง ชาร์ล ดารว์ิน จริงๆ แล้วไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่เป็นนักสำรวจล่องเรือไป เพ่ือศึกษาธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต  
เขาไปป่าอเมซอน ไปหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อที่จะดูสำรวจธรรมชาติสำรวจสิ่งมีชีวิตแล้วก็เผยแพร่
เรื่องราวเหล่านี้ให้โลกได้รับทราบ 

ยุคที่ 2 วิทยาศาสตร์เริ่มจำกัดในโรงเรียนมากขึน้  เริ่มมีการศึกษาวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิชาฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยาที่ได้เรียนกัน ในยุคที่ 2 นี้เริ่มมีนักประดิษฐ์และนักคิดค้นต่าง ๆ มากมาย  เป็นยุคที่เริ่มมีการ
คิดค้นยารักษาโรค  มีการคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ต่าง ๆ  ยุคนี ้จะเริ่มเป็นว ิทยาศาสตร์ที ่ตอบสนอง
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เช่น ช่วงของยุคนี้ที่เริ่มมีปัญหาก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีการใช้
วิทยาศาสตร์คิดค้นอาวุธนิวเคลียร์ที่ไปทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่น หลังจากนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพของมนุษย์  
จากจุดนี้เลยทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งเริ่มคิดว่าวิทยาศาสตร์จะมาทำโดยที่ไม่คำนึงสังคมหรือไม่คำนึงถึงประชาชน
ไม่ได ้จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในยุคท่ี 3  

ยุคที่ 3 เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เริ่มเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น  วิทยาศาสตร์ในยุคนี้คำนึงถึงสังคมมากขึ้น 
เนื่องจากในท้ายของยุคที่ 2 ของยุคเฟื่องฟูในเรื่องของสิทธิพลเมือง สิทธิชุมชน สิทธิทางสิ่งแวดล้อมและสิทธิ
ทางสุขภาพ  เรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้ยุคที่ 3 เกิดคำที่เรียกว่า “วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง” 
หรือว่า “Citizen Science” ขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ๆ   
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วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง และ วิทยาศาสตร์ 

  

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองคืออะไร?  

จากรูปการ์ตูน จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเรือเขาพายเรือมาคนเดียวมีไม้พายอันเดียวแต่ประชาชน
ที่อยู่บนฝั่งเขามีไม้พายอยู่หลายอันซึ่งตรงนี้เขาพร้อมที่จะช่วยนักวิทยาศาสตร์เพื่อให้พายเรือขึ้นไปถึงฝั่งได้
เพราะฉะนั้น “วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง หมายถึง การที่วิทยาศาสตร์กับประชาชนมีส่วนร่วมกันในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหา  โดยลักษณะของการมีส่วนร่วมนั้นต้องเป็นเหตุเป็นผลในเชิงวิทยาศาสตร์”  

คำว่าเป็นเหตุเป็นผลในเชิงวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ จากการ์ตูนด้านล่างจะเห็นผู้ชายสะพายเป้สีแดงเขามี
จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เริ่มจากการกระบวนการแรกคือสังเกตเห็นว่าในพ้ืนที่ของเขามีการตัดไม้
ทำลายป่าเป็นจำนวนมาก แต่ไม่รู้ว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าอยู่ตรงไหนบ้าง เขาเริ่มเอาโทรศัพท์มือบันทึกข้อมูล
ว่ามีจุดไหนที่ต้นไม้หายไปบ้าง  พอเขาตั้งคำถามตรงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลไปให้นักวิทยาศาสตร์ที่นั ่งอยู ่หน้า
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ช่วยวาดแผนที่ว่ามีต้นไม้ตรงไหนที่หายไป  จากนั้นนักวิทยาศาสตร์กับประชาชนก็จะ
ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาแล้วก็มาดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกต้นไม้  พอปลูกต้นไม้เสร็จเขาก็มา
สรุปผลการศึกษาร่วมกันว่าจากที่เขาปลูกต้นไม้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง  ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เกิดพ้ืนที่สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อน   
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อันนี้คือตัวอย่างของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง  ซ่ึงคือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  การสร้างองค์
ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยใช้กระบวนการเป็นเหตุเป็นผล  ในส่วนนี้อยากให้สามารถทำ
ความเข้าใจง่าย ๆ ได้เพื่อที่จะได้ดำเนินการร่วมกันอย่างที่ไม่ต้องยึดติดกับความคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์ยากและ
จับต้องไม่ได้ 

 

ประเภทของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการมีส่วนร่วม   

สำหรับลักษณะของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองจริง ๆ แล้วก็มีการแบ่งประเภทอยู่หลายแบบขึ้นอยู่กับ
กฎเกณฑ์ในการแบ่ง วิธีการแบ่ง 

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองแบ่งตามกิจกรรมการมีส่วนร่วม ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท  

ประเภทที่ 1 วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองประเภทสนับสนุน  ประเภทนี้ประชาชนมีหน้าที่สนับสนุนแค่
เป็นคนคีย์ข้อมูล เป็นคนกรอกข้อมูล เป็นคนใส่ข้อมูลลงในแอพลิเคชันต่าง ๆ ก็คือทำหน้าแคใ่ห้ข้อมูลเท่านั้น 

ประเภทท่ี 2 วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองประเภทประสานความร่วมมือ  ประเภทนี้ประชาชนจะเริ่มมี
ส่วนร่วมมากกว่าการกรอกข้อมูล ประชาชนอาจจะมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหามีส่วนร่วมในการออกแบบ
วิธีแก้ไขปัญหา 

ประเภทท่ี 3 วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองประเภทร่วมคิดร่วมทำ  ประเภทนี้คือประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกข้ันตอน ตั้งแต่ข้ันตอนการกำหนดปัญหาไปจนถึงขั้นตอนสรุปผลและเผยแพร่ข้อมูล 



32 
 

 
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

 

 

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองแบ่งตามลักษณะประเด็นที่ให้ความสำคัญหรือจุดเน้นของการดำเนินงาน 

ประเภทที่ 1 เป็นโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองประเภทที่ใช้เวลาในการศึกษาระยะยาว  (Long 
running Citizen science) ซึ่งส่วนใหญ่โครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการประเภทการอนุรักษ์  โครงการในเรื่อง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น โครงการอีเบิร์ด (e-Bird)  ถือเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมืองที่เรียกว่าเป็นตัวแม่ของโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเลย เพราะเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมืองโครงการแรกที่เกิดขึ้นที่มีการตีพิมพ์ในโลก  โครงการนี้เกิดขึ้นในฝั่งของประเทศแถบยุโรปก่อน  แล้ว
ค่อยขยายมาในทวีปอ่ืน ๆ ในประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือให้คนที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องของนกได้มีการถ่ายภาพ
นกเข้ามาในแอพลิเคชัน e-Bird แล้วมาร่วมกันแชร์ร่วมกันแลกเปลี่ยนจนเกิดการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับนกว่ามี
นกสายพันธุ์ต่าง ๆ อยู่ที่ไหนบ้างเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
นโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาเพ่ือการอนุรักษ์ในเรื่องของนก 

นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในการอนุรักษ์อีกหลายโครงการที่เกิดขึ้นใน
ต่างประเทศแล้วมาทำต่อในประเทศไทย เช่น การอนุรักษ์เต่าทะเล เรื ่องของการสำรวจปลาฉลาม หรือ
โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองที่สร้างความตระหนักตั้งแต่เป็นเยาวชน เช่น ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเข้าไปสร้างโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองให้เข้ากับเยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ  ซึ่งโครงการระยะยาวเหล่านี้มันก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ต้องศึกษาตั้งแต่เกิดจน
ตาย  
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ประเภท Long running Citizen science 

 

ประเภทที่ 2 เป็นโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองประเภทโครงการที่จะเน้นในเรื่องของการใช้
อุปกรณ์ใช้ sensor เน้นการใช้เทคโนโลยีในการตรวจวัดตรวจจับหาค่าความเข้มข้นของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

ประเภทที่ 3 เป็นโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  เน้นให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาในการรวบรวมข้อมูล เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือที่มี
แอพลิเคชันในการตรวจจับความดังของเสียงในชุมชนรอบสนามบินเพื่อจะดูว่าเสียงมีปริมาณที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญของคนที่อยู่รอบสนามบินหรือไม่  หรือแม้แต่โครงการวิทยาศาสตร์
ภาคพลเมืองที่ตอบสนองต่อการจัดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากสารเคมีระเบิด สารเคมีรั่วไหล ซึ่งสามารถใช้วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองใน
การแก้ไขได ้
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ประเภท Community Science 

 

ตัวอย่างโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง 

ตัวอย่างโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ โครงการนี้ทำในประเทศแถบยุโรป 
ทำร่วมกัน 9 ประเทศ  มีการสร้างเครือข่ายพลเมืองในการติดตามเฝ้าระวังเรื ่องกลิ ่น  โดยใช้ D NOSES 
Program เป็นโปรแกรมติดตามเฝ้าระวังเรื่องกลิ่น  เนื่องจากมีปัญหาว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีกฎหมายที่จะจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องกลิ่น  ซึ่งกลิ่นมีต้นกำเนิดมาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น การใช้ยานพาหนะ กลิ่นจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน   

 

D NOSES Program : โปรแกรมติดตามเฝ้าระวังเรื่องกลิ่น 
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วิธีการทำงานเริ่มจาก   

1) กำหนดปัญหาร่วมกัน (Identify the issue) นักวิทยาศาสตร์และประชาชนมาร่วมกันกำหนด
ปัญหา 

2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder mapping) วิเคราะห์ว่าใครที่มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหานี้บ้าง   

3) กำหนดกรอบการศึกษา (Frame the problem)  

4) กำหนดเรื่องของแนวทางในเรื่องของการออกแบบการศึกษา  (Pilot design) 

5) การรวบรวมข้อมูล (Data collection) ซึ่งการรวบรวมข้อมูลตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ก็จะมีส่วนช่วย
ในการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือเอามาป้อนเข้าในโทรศัพท์มือถือช่วยในการเก็บข้อมูล  โดยข้อมูล
ที่ให้ประชาชนเก็บ ได้แก่ ข้อมูลในเรื่องของความเข้มข้นของกลิ่นที่ประชาชนได้รับ  ข้อมูลในเรื่อง
ของระยะเวลาที่ประชาชนได้รับกลิ่น  ข้อมูลในเรื่องของผลกระทบของสุขภาพประชาชนได้รับ 
เช่น มีอาการแสบจมูกหรือว่ามีอาการทางสุขภาพอื่นๆ แล้วก็กระทบต่อสุขภาพชีวิตความ
เดือดร้อนรำคาญท่ีเกิดข้ึนหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ลดลง  

6) การวิเคราะห์ข้อมูล  (Data analysis) หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จก็มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน แล้วมา
กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา 

7) การนำไปสู่การปฏิบัติ (Action) จากการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาจนนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลที่
เกิดการเชื่อมโยงว่าเวลาที่มีกลิ่นที่มีความเข้มข้นเท่านี้และมาเชื่อมโยงว่าในแผนที่ใน GPS อยู่ใน
พ้ืนที่นี้และผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างไร  มีการรวบรวมข้อมูลจุดพื้นที่ท่ีมีความ
เข้มข้นของกลิ่นมากหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก ก็จะเริ่มมาเข้าสู่การปฏิบัติ (take action) 
โดยที่ไม่ต้องรอให้ค่าสารเคมีเกินมาตรฐาน  คือคนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าจะต้องรอให้ค่าความ
เข้มข้นเกินมาตรฐานที่กำหนดมาตรฐาน 

เรื่องการกำหนดค่ามาตรฐานนั้นกำหนดจากผลกระทบจากทางสุขภาพที่ประชาชนที่อ่อนแอที่สุดจะ
ได้รับคือในผลกระทบระดับที่น้อยที่สุดแต่ว่าเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุเพราะได้รับผลกระทบไปแล้ว จริง ๆ 
แล้วต้องมาแก้ไขตั ้งแต่ก่อนที ่จะเกินค่ามาตรฐานที ่เขายังไม่ได้รับผลกระทบ   จะต้องมีการกลั ่นกรอง 
(screening) หรือมีการประเมินมาก่อนว่าอาจจะมีผลกระทบจากการที่ได้รับสัมผัสได้รับความรู้สึก   

นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้  คือทางด้านกฎหมายให้มีกฎหมายเรื่องการจัดการเรื่องกลิ่น
ในระหว่างทางที่ทำโครงการ  และมีประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ เช่น ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการก็
ได้รับความรู้ในเรื่องของการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในเรื่องของสารเคมี เรื่องของข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเหล่านี้มีการพัฒนาทักษะในการเก็บข้อมูล  เก็บตัวอย่าง การ
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วิเคราะห์ข้อมูล  ทำให้มีทักษะมีความรู้มีความสามารถที่จะจัดการปัญหาในชุมชนของเขาเองได้  ทำให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง  ซ่ึงเป็นตัวอย่างโครงการดี ๆ จากต่างประเทศ 

 
หลัก 10 ประการของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (The 10 principle of Citizen Science) 
 

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองมีหลักการอยู่ 10 ประการ  แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้ได้ครบทั้ง 10 ข้อ  
แบ่งเป็น 4 หัวข้อใหญ่ ๆ  ได้ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วม  วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองนั้นจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของพลเมืองและ
นักวิทยาศาสตร์ 

2) ข้อมูลที่มีมาตรฐาน  วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองนั้นข้อมูลที่ได้ต้องเป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ  มีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  และข้อมูลนี้ต้องคำนึงถึงเรื ่องของ
ประเด็นกฎหมาย  ประเด็นจริยธรรม  ประเด็นความลับส่วนบุคคล  และประเด็นเรื่องข้อมูลส่วน
บุคคลของคนท่ีไปเก็บข้อมูลด้วย 

3) ประโยชน์  วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองต้องก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนักวิทยาศาสตร์และพลเมือง  
ประโยชน์ของพลเมืองที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ เช่น การได้ความรู้ การได้ทักษะ  ในส่วนของ
นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานนักวิทยาศาสตร์  จากที่
เคยมีแต่ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ในเรื่องของความรู้ท้องถิ่นชุมชนมากขึ้น  เช่น จาก
นักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยได้รู ้ความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง แต่เมื่อไปทำโครงการ
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเข้าไปในชุมชนก็จะเข้าใจเรื่องของชุมชน เรื่องของบริบทชุมชน เรื่อง
ของน้ำขึ้นน้ำลง เพ่ิมข้ึน  

4) การเผยแพร่ข้อมูล  วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลในสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่
หนึ่งควรจะมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time)  ในระหว่างทางของการดำเนิน
โครงการจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเพื่อให้คนที่เข้าร่วมโครงการหรือว่าคนทั่วไปสามารถที่
จะเข้ามาดูข้อมูลได้ตลอด เช่น อาจจะมีแอพลิเคชันหรือมีฐานข้อมูลที่ให้ประชาชนมาแชร์ หรือ
เมื่อเข้ามาดูแล้วเห็นแนวโน้มของข้อมูลร่วมกัน  ทำให้โครงการมีความโปร่งใสและเกิดความ
ไว้วางใจกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และประชาชนเพราะว่าทุกคนเห็นความคืบหน้าของข้อมูล
เหมือนกันว่าตอนนี้ข้อมูลเป็นอย่างไร  และอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากสิ้นสุดโครงการต้องมีการ
เผยแพร่ผลการสรุปโครงการให้กับชุมชนหรือว่าให้กับสาธารณชนได้รับทราบโดยที่การเผยแพรน่ี้
ก็ต้องให้เครดิตกับประชาชนด้วยว่าประชาชนเขาคือส่วนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของโครงการนั้น เป็นคน
ร่วมทำด้วย 
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ระดับการมีส่วนร่วมของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง 

 

 
 

 

ปัจจัยท่ีทำให้วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองประสบความสำเร็จ 

1. การสร้างเครือข่าย  โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองที่ดีที่จะประสบความสำเร็จต้องมีการสร้าง
เครือข่าย  โดยการหาคนที่มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา เพื่อมาพัฒนาศักยภาพในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน  เมื่อมีเป้าหมายร่วมกันแล้วเขาก็จะมีความผูกพันและมีความร่วมมือ (engage) ในการที่จะไปให้ถึง
เป้าหมายนั้นร่วมกัน  แล้วกม็ีการพัฒนาศักยภาพกันไปเรื่อย ๆ ทั้งทักษะและเรื่องของแนวคิด  ซึ่งก็จะสร้างให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดทักษะในการจัดการปัญหาของตนเองได้  

2. ความต่อเนื่อง  เรื ่องความต่อเนื่องประเด็นนี้เป็นความท้าทายของโครงการวิทยาศาสตร์ภาค
พลเมืองอย่างมาก  หลายโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนแรก เช่น ในการอบรมครั้งที่ 1 เข้า
มามีส่วนร่วม  แต่ในการอบรมครั้งที่ 2 ประชาชนไม่มาแล้ว  หรือการอบรมครั้งที่ 3 อีกคนนึงหายไป หรือจาก
ที่เคยมา 50 พอครั้งสุดท้ายเหลือแค่ 10 คน อันนี้เป็นความท้าทายในการที่จะหาวิธีการดึงดูดให้คนเข้ามารว่ม
โครงการอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร  ซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาอยู่หลายอย่าง เช่น การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวดึงดูดมี 
Gaming ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม  ในการนำเข้าข้อมูลมีแอพลิเคชันที่น่าสนใจที่มาใช้ทำเป็นเครื่องมือ  หรือการ
จัดกิจกรรมในระยะเวลาที่เหมาะสม  ระยะห่างระหว่างกิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรจะพอเหมาะคือไม่ควรจะ
ห่างมากเกินไป ถ้าห่างมากคนก็จะหาย  หรือในการจัดการแต่ละกิจกรรมควรจะมีแจ้งในเร ื ่องของ
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ความก้าวหน้าของโครงการให้ได้รับทราบว่าที่เขาทำมามีความก้าวหน้า และการบอกว่าอีกนิดก็ใกล้จะถึง
จุดหมายแล้วอันนี้ก็สำคัญ  

3. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ข้อมูลของโครงการต้องมีความน่าเชื่อถือ  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ได้มาจาก 2 ส่วน ได้แก่  

- ประเด็นที่ 1  ต้องมีวิธีการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานสากลทางวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้  

- ประเด็นที่ 2 ข้อมูลนั้นต้องตอบสนองกับปัญหาของชุมชนและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  
ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มีการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือเรียกว่าการทำรายงาน EHIA  ในรายงานมีการระบุว่าในคลองหนึ่ง
ในแถบนี้ซึ่งเป็นคลองน้ำเค็มหรือว่าน้ำกร่อยแต่ว่ารายงานว่าตรงนั้นพบพันธุ์ปลาน้ำจืด  คือ ปลา
ช่อนและปลานิล  เมื่อประชาชนเห็นรายงานนี้ก็จะรู้ว่าคลองนี้ไม่ใช่คลองน้ำจืดซึ่งไม่ควรพบปลา
ช่อนและปลานิล  ทำให้ประชาชนเริ่มคิดว่านักวิทยาศาสตร์บิดเบือนข้อมูลหรือเปล่า  เลยทำให้
เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และประชาชน  จนนำไปสู่การทำให้เกิด
ความขัดแย้งในที่สุด  เพราะฉะนั้นประเด็นข้อมูลตรงนี้สำคัญในเรื่องข้อมูลความรู้ท้องถิ่นชุมชน
เป็นประเด็นสำคัญในโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองที่ต้องคำนึงถึงเพื่อเอามาเติมเต็มข้อมูล
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  อย่างเวลาไปเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมประชาชนจะเป็นคนบอกจุดที่เก็บ
ตัวอย่างได้ดีที่สุด เพราะประชาชนจะรู้ว่าตรงจุดไหนมีอะไรยังไงบ้าง รวมถึงเรื่องสภาพภูมิอากาศ 
สภาพสิ่งแวดล้อมเขาจะช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้ 

-  
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ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง 

สามารถแบ่งประโยชน์ของการนำแนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองไปใช้ได้เป็น 3 มิติใหญ่ ๆ 

ประเด็นที่ 1 มิติด้านองค์ความรู้  ได้ข้อมูลความรู้มาใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่   ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ข้อมูลที่ไปนำเสนอผู้มีอำนาจตัดสินใจในเชิงนโยบายที่เขาจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ 

ประเด็นที่ 2 มิติด้านการเรียนรู้  ทุกคนที่เข้ามาจะได้เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของความรู้ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเรื่องของประเด็นที่ศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ประเด็นที่ 3 มิติด้านการมีส่วนร่วม  หลังจากมีการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการปัญหา
ประชาชนจะมีการเปลี่ยนกระบวนการในการคิดโดยอัตโนมัติจากการที่มีส่วนร่วมบ่อย ๆ ทำให้เขาเกิดความ
เข้มแข็ง  เกิดการรู้ถึงแนวทางและวิธีการจัดการของปัญหา  แล้วเขาสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้  จนใน
ท้ายที่สุดจะทำให้เกิดโครงการที่มีความยั่งยืนมากกว่าโครงการที่ภาครัฐเข้าไปทำให้ชุมชนและพอภาครัฐถอย
ออกมาโครงการก็หาย แต่ถ้าเป็นโครงการลักษณะนี้ประชาชนจะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของโครงการเองแล้วเขาจะ
ขับเคลื่อนต่อไปเองก็ทำให้เกิดความยั่งยืนในที่สุด 

“วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องง่ายที่เราสามารถทำ
ความเข้าใจได้  ไม่อยากให้เราไปคิดยึดติดกับคำว่าวิทยาศาสตร์จนเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว” 
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ส่วนที่ 2 

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น 

 

ประเด็นที่ 1  

การตั้งโจทย์แรกของคนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองสำคัญ จะเก็บข้อมูลอย่างไร
เพื ่อให้ไปถึงเป้าหมายที ่อยากจะเป็น  เช่น กรณีเรื ่องฝุ ่น PM 2.5 ตอนนี ้กำลังเผชิญกับ
สถานการณ์ฝุ่นประชาชนบอกว่าอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองกันมากขึ้น  จะมี
วิธีการ ข้ันตอน หรือวิธีคิดอย่างไร?  

 

ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท 

ส่วนแรกต้องเริ่มจากการสังเกตแล้วก็ตั้งคำถาม  ถ้าจะพูดถึงปัญหาเรื่องฝุ่นเลยอาจจะยาก  แต่เริ่มจาก
การมาพูดถึงปัญหาที่เขาพบ เช่น เขาสังเกตไหมว่าตอนนี้ทำไมถึงหายใจลำบาก ทำไมเหนื่อยง่ายหรือทำไมลูก
อยู่ดี ๆ ก็มีเลือดกำเดาไหลขึ้นมาง่าย ๆ ?  จากคำถามเหล่านี้จะเป็นที่มาของการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น 
เพราะฉะนั้นในจุดเริ่มต้นมีการเริ่มต้น ได้แก่  จากผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็มีการพูดคุยกับเพื่อน
หรือมีการพูดคุยกันในองค์กรหรือการใช้กลไก กลไกในที่นี้คือพ้ืนที่การมีส่วนร่วม  

เพราะฉะนั้น การจะทำวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองต้องเริ ่มจากการที่ว่าประชาชนจะกลายเป็น
พลเมืองได้อย่างไร?  ส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างแรกคือการมีพื้นที่ให้มาร่วมพูดคุยกันเป็นประจำ  แล้วลอง
สังเกตว่าสิ่งที่เราจะร่วมกันมีอะไรที่เป็นปัญหา  เช่น เรื่องของฝุ่น เรื่องฝุ่นนี้หลายพื้นที่อาจจะเฉย ๆ เพราะ
ไม่ได้รับผลกระทบ  แต่เมื่อเป็นปัญหาที่มีผลกระทบร่วมกันแล้วก็เริ่มตั้งคำถาม หากเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านสุขภาพแล้วมีนักวิทยาศาสตร์ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ มาช่วยให้ข้อสังเกตก็จะเริ่มเชื่อมโยง
มาถึงเรื่องของปัญหา พอเริ่มเป็นปัญหาเรื่องฝุ่นก็มาต่อว่าแล้วจะใช้อะไรเป็นตัวประเมินปัญหา  สิ่งที่ใกล้ตัว
และเห็นได้มากที่สุดคือข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ก็เริ่มจากการไปดูข้อมูลการตรวจวัดจากสถานี
ตรวจวัดที่อยู่ในพื้นท่ี/ใกล้บ้านว่ามีสถานีตรวจวัดตรงไหนและสถานการณ์เป็นอย่างไร  ซึ่งปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือ
สถานีตรวจวัดมีไม่ครอบคลุมเพียงพอ  เพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาเครื่องมือเพื่อตรวจวัดกันเอง  ซึ่งประเด็น
สำคัญคือมาตราฐานความน่าเชื่อถือของเครื่องตรวจวัดก็เป็นโจทย์ที่ต้องวางแผนร่วมกันต่อไป 

ในช่วงที่ผ่านมาที่ทำเรื่องมลพิษทางอากาศได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นอนุกรรมาธิการในสภา แล้วก็มี
หน่วยงานต่าง ๆ มาชี้แจงและให้ข้อมูล ซึ่งหน่วยงานก็มีระบบหลายเรื่องดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน   
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สิ่งท่ีต้องเริ่มอีกอย่างคือประชาชนจะต้องม่ันใจในตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen  สิ่งที่
เราอยากได้และจำเป็นจะต้องได้ส่ิงที่เรียกว่า “หมาเฝ้าบ้าน เป็น citizen Watch Dog”  ดังนั้นโดยพื้นฐาน
ต้องการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองมาทำหน้าที่ในการเป็นหมาเฝ้าบ้านเฝ้ายามและเฝ้าระวังด้วย เพราะว่ากลไก
รัฐทั้งหลายยังมีปัญหา เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานวิทยาศาสตร์ภาคประชาชนที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น
ยามเฝ้าระวังและช่วยกันส่งเสียง  

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองต้องเริ ่มจากการสร้างพื้นที่มีส่วนร่วม  มาร่วมกันการแชร์ไอเดียซึ่งก็คือ
สามเหลี่ยมข้อมูล นำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันก็มีการช่วยกันทวนสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือด้วย  
จากนั้นก็มีกลไกของชุมชนโดยอาจจะเป็นการใช้แอพลิเคชันก็ได้   

ปัจจุบันมีโอกาสมากขึ้นที่จะทำให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน  เมื่อมีข้อมูลมากและมีคนก็จะทำให้
เกิด Citizen Watch Dogs ซึ่งแนวคิด Citizen Watch Dogs สำคัญมากเพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
มลพิษทางอากาศในประเทศจีนมาแล้ว  สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญแล้วควรสร้างโอกาสโดยเริ่มจากการฝึกฝน
ตั ้งแต่เด็ก ๆ  และต้องสร้างวัฒนธรรมการเป็นนักสังเกตการสร้างข้อมูลและการสื่ อสารข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ  อย่างที่พ่ีพิภพทำคือทำให้เด็กกล้าสังเกตและบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้น  

 

คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 

การทำงานของมูลนิธิบูรณะนิเวศโจทย์เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  เมื่อพ้ืนที่มีปัญหาก็ไปคิดกันว่า
จะช่วยกันหาวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหาซ่ึงมีเป้าหมายค่อนข้างชัด กลุ่มเป้าหมาย คือ คนที่อยู่ในแต่ละพ้ืนที่เดือดร้อนที่
มีปัญหา   

กระบวนการทำงานก็จะเริ่มขึ้นจากการดูข้อมูลอย่างน้อย 2 ส่วนก่อน ได้แก่ 1) ปัญหาของพื้นที่มี
ปัญหาอะไรบ้าง  แล้วเราและชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที ่ก็มาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน  และ 2) การ
ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม ว่าปัญหาในลักษณะแบบนี้กับข้อมูลเชิงเอกสารที่ไปศึกษาเพ่ิมมาเสริมกันได้อย่างไร แล้วจึง
ย้อนกลับมาดูอีกทีว่าทั้งหมดจะนำสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง  ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ลักษณะปัญหาจะมีทั้งที่
เหมือนกันและต่างกัน  ซ่ึงวิธีการแก้ไขปัญหาก็อาจจะคล้ายกันหรือว่าแตกต่างกันบ้าง 

กระบวนการในการทำงานเริ ่มต้นจากพื้นที่ที ่มีปัญหามีการปรึกษาหารือ  รวบรวมข้อมูล แล้วก็
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ทางออกด้วยกัน แล้วก็มีการตั้งเป้าหมายในระดับต่าง ๆ บางพ้ืนที่กรณีปัญหาอาจจะ
ใหญ่แล้วก็ยาก  อาจจะต้องตั้งระดับของเป้าหมายที่มีหลายระดับ  ถ้าเป้าหมายระดับสูงแต่อาจจะยังทำไม่ได้
ต้องลดลงมาว่าระดับไหนที่จะเจอกันได้  เพราะฉะนั้นการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำงานก็ไม่ได้มี
เป้าหมายที่ตายตัวระดับเดียวซึ่งขึ ้นกับการมองยุทธศาสตร์ในการที่จะผลักดันเรื่องนี้   เป็นเรื ่องที่ต้องมา
วิเคราะห์ร่วมกันกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่   
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เรื่องข้อมูลมีความสำคัญมาก ข้อมูลต้องเชื่อถือได้  เพราะถ้าข้อมูลของเราเชื่อถือไม่ได้/ข้อมูลเกิน
จริงแล้วก็เอามาเสริมแต่งด้วยอารมณ์ตรงนี้จะลดทอนน้ำหนักของการทำงานโดยทันที  รวมถึงจะลดทอน
ความน่าเชื่อถือไปในระยะยาวด้วย    

ฉะนั้นเราจะให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็ผ่านการพิสูจน์ในแบบนึง 
อาจจะไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่จะต้องผ่านการทบทวนแล้วทบทวนอีก  เช่น การอ้างอิง
ของกฎหมายต้องถูกต้อง  การอ้างอิงข้อมูลอื่น ๆ หรือข้อมูลบุคคลต่าง ๆ ต้องถูกต้อง  เพราะฉะนั้นการ
ทำงานในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้เหมือนทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมด  แต่มีกรอบที่ต้องยึดว่าต้องมีความ
ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นข้อมูลที่มีเจตนามุ่งร้ายกับใคร  เพื่อท่ีจะทำให้ข้อมูลนี้ได้รับการยอมรับ   

เรื่องการทำงานที่ต่อเนื่อง  เรื่องนี้มีความสำคัญมาก  เราทำงานกับพื้นที่ที่มีปัญหา สมมุติว่าบางพื้นที่
ปัญหาได้รับการแก้ไขไปในระดับหนึ่งแต่ปัญหายังไม่หมดยังเหลือปัญหาอีกหลายเรื่อง  โดยเฉพาะปัญหา
สิ่งแวดล้อมไม่ได้แก้ไขกันได้ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นการทำงานอย่างต่อเนื่องระหว่างเรากับทางประชาชนใน
พื้นที่สำคัญมาก  โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่สิ่งสำคัญจะต้องทำให้เขามีแนวทางที่สามารถไปทำต่อกันเองได้  
ซ่ึงตรงนี้เราก็ต้องช่วยเขาคิดเรื่องเครื่องมือแล้วก็ร่วมกันสร้างเครื่องมือ เช่น เราเคยเชิญคุณพิภพมาช่วยในการ
สร้างเครื่องมือในการที่จะทำให้ชุมชนในพื้นที่สามารถจะผลิตสื่อหรือว่ามีข้อมูลที่เขาพบเจอในปัญหาในพื้นที่
และสามารถเป็นแปลงข้อมูลนั้นไปเป็นสื่อในการที่จะสื่อไปสู่สาธารณะเพื่อให้สังคมได้ติดตามปัญหาไปร่วมกับ
เขาหรือว่าร่วมมีส่วนในการรับรู้ หรือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ปัญหาก็ได้ในระยะยาว ทั้งหมดนี้
เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญ 

 

คุณพิภพ  พาณิชภักดิ์ 

อยากเล่าจากมุมมองของการทำงานกับเด็กและเยาวชน  คนที่พวกผมเรียกว่าห้องเรียนสุดขอบฟ้า  
จริง ๆ ใครก็เป็นห้องเรียนสุดขอบฟ้าได้ ทั้งครอบครัวที่กำลังล็อคดาว ครอบครัวที่กำลังไปพักร้อน  ก็เริ่มจาก
ตั้งโครงการขึ้นมาว่าอยากศึกษาอะไร  เมื่อกี้ได้ฟังเรื่องกลิ่นว่าจะเอาเรื่องกลิ่นไปทดสอบกับลูก ๆ เช่น เราได้
กลิ ่นอะไรบ้างสร้างความตระหนัก  ผมเห็นสามเหลี ่ยมองค์ความรู ้ สามเหลี ่ยมของการมีส่วนร่วม และ
สามเหลี่ยมการเรียนรู้ของคุณภาริณีนี้สำคัญมาก คิดว่าใคร ๆ ก็สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้  และเห็นด้วย
กับพี่เพ็ญโฉมว่าต้องมีระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วย ไม่ใช่ว่าจินตนาการแล้วก็ใช้ความรู้สึกไปอย่างเดียว   
ความรู้สึกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี   

จริง ๆ แล้วในประเทศไทยถูกแยกระหว่างความเป็นนักวิทยาศาสตร์วิชาชีพกับนักวิทยาศาสตร์
สมัครเล่นค่อนข้างแข็งตัวมาก  แต่บางประเทศการค้นพบทางธรณีวิทยามาจากคนที่ทำด้วยใจ แล้วก็เขาก็
สามารถพบไดจ้ริง ๆ  ไม่อยากให้รู้สึกว่าเรื่องนีย้าก  

โครงงานอาจจะเป็นการศึกษาแมลงหรือสัตว์ที่อยู่ในบ้านเราก็ได้ เช่น ศึกษาเรื่องจิ้งจกว่ามีกี่ประเภท  
ตอนนี้การทำโครงการค่อนข้างสนุกและมีแอพพลิเคชัน inaturalist ซ่ึงใช้ง่าย  ทุกคนสามารถเริ่มได้เลยคือ พอ
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เห็นอะไรที่ไม่รู้จักก็ถ่ายรูป  แล้วก็จะมี peer review มีเพ่ือนๆ ช่วยบอกว่าเป็นตัวอะไร  ตรงนี้เด็กจะชอบมาก
แล้วแอพลิเคชันนี้ก็จะมีการสะสมแต้มคล้ายเป็นเกมส์นิดๆ ตรงนี้ก็จะเริ่มมี community ซ่ึงประโยชน์ในเชิงตั้ง
รับแทนที่จะไปเรียนเรื่องไกลตัว   

ความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นอยู่กับ 1) การตระหนักถึงหนึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 2) การ
ตั้งอยู่ของประเภทของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ  และ 3) รูปแบบของลุ่มน้ำ ซึ่งอันนี้มีผลอย่างยิ่งต่อความมั่นคง
ของชีวิตน้อง ๆ แล้วก็ของครอบครัวอย่างน้อยก็จะได้เรียนรู้ดัชนีความหลากหลายของบ้านตัวเองหรือพื้นที่
อ่ืนๆ ที่เราไป  อยากจะให้เป็นสิ่งที่ทุกคนหลังจากฟังเสร็จแล้วสามารถทำได้เลย 

จาการใช้แอพลิเคชันสำเร็จรูปที่มีอยู่ทำให้ได้เห็นพลังของเครือข่ายซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยของคำว่า
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง  จากมีเครือข่ายแล้วก็อาจจะคิดว่าจะทำอะไรต่อ  เช่น ตอนนี้มีกฎหมายเรื่องภาษี
ที่ดินซึ่งเป็นกฎหมายที่สร้างปัญหามากกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ใครมีที่ดินที่ถูกมองว่ารกร้างจะถูกเก็บภาษีแพงมาก
โดย อบต. ทั้ง ๆ ที่ที่ดินเหล่านี้อาจจะไม่ใช่รกร้างอาจจะเป็นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์และพืช  หลาย ๆ ครั้งมองว่าเป็นพื้นที่ที่แอบซึมซับปัญหาที่สร้างโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นควันเสียหรือ
อย่างอ่ืนๆ  แต่ปรากฏว่าตอนนี้ทุกคนไถที่ปลูกกล้วยเพ่ือที่จะไม่ถูกเก็บภาษี  ซึ่งกฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายที่
ต้องถูกรื้อ  เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขตอุทยานไม่เพียงพอในการเป็นพื้นที่สีเขียว  เรารู้ว่าทุกปัญหาที่เป็นปัญหา
เชิงสุขภาพสามารถที่จะลดความรุนแรงได้โดยเฉพาะปัญหาใหญ่อย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หรือ Climate Change ซึ่งสามารถลดความรุนแรงได้โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  เพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวที่ถูก
อธิบายว่าเป็นพื้นที่รกร้างต้องถูกเปลี่ยน  

เรื่องนี้สามารถใช้วิทยาศาสตร์พลเมืองเปลี่ยนได้  ถ้าเราทำการสำรวจเสร็จแล้วมีนักวิทยาศาสตร์/นัก
เศรษฐศาสตร์มาช่วยประเมินมูลค่าว่าถ้ารักษาพ้ืนที่ตรงนี้ไว้มีมูลค่าในเชิงวิทยาศาสตร์เท่าไหร่ ซึ่งจะต้องทำโดย
มีระเบียบวิธีการศึกษาและพ่ึงนักวิชาศาสตร์หรือนักเศรษฐศาสตร์  ทำสิ่งที่มูลนิธิโลกสีเขียวชอบทำเรียก “ชีวะ
ตะลุมบอน” กิจกรรมแบบนี้เรียกว่า BioBlitz ทำการประเมินมูลค่าและนำเอาข้อมูลนี้ไปคุยกับ อบต. รัฐหรือผู้
มีอำนาจ  ถ้าเป็น อบต.ที่มีพลังจริง ๆ แล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องช่วย defense ว่าจะไม่ใช้มาตรการตาม
กฎหมายที่จะไปเที่ยวไล่ทำให้ประชาชนทำลายพื้นที่สีเขียว 

 

คุณภาริณี  หงส์สุวรรณ  

จุดเริ่มต้นที่จะทำโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนระบบคิดของทั้ง
คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และประชาชน  นักวิทยาศาสตร์เองก็ต้องมีระบบคิดที่ยอมรับข้อมูลของประชาชน
มากขึ้นต้องยอมรับว่าข้อมูลท้องถิ่น/ข้อมูลชุมชน/ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านนั้นสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้จริง   

อย่างทางฝั ่งสุขภาพจากการไปลงชุมชนมีโครงการที่ อสม. ใช้กะลามะพร้าวมาช่วยในการลด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ เป็นการใช้กะลาเพื่อช่วยการไหลเวียนโลหิตเหล่านี้ก็เป็นนวัตกรรมของ
ชุมชนที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพและมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยได้จริง  ซึ่งตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องยอมรับใน
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ส่วนของข้อมูลทางฝั่งของประชาชน  ซึ่งในฝั่งของประชาชนเองก็ต้องมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เขา
เรียนรู้ได้   

จุดเริ ่มต้นของสำคัญคือต้องเริ ่มจากการปรับเปลี่ยนระบบคิดของประเทศ  ตอนนี้เป็นยุคของ 
Open science คือเป็นยุคของวิทยาศาสตร์ที่เปิด ในต่างประเทศเป็นยุคของวิทยาศาสตร์ที่ใคร ๆ ก็ศึกษา
ได้เหมือนเห็นในการ National Geographic ที่ไปสำรวจโลกอันนี้ก็คือวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใครก็
เรียนรู้ได้  

กรณีโรงงานบริษัทหมิงตี้เคมิคอล เกิดอุบัติเหตุสารเคมีระเบิด  อยากแชร์เพ่ิมว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองจะช่วยได้อย่างไร  ซึ่งวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองสามารถช่วยได้ 3 ระยะ  ตั้งแต่ระยะ
ก่อนเกิดเหตุ ระยะระหว่างเกิดเหตุ และระยะหลังเกิดเหตุ ดังนี้ 

ระยะก่อนเกิดเหตุ  วิธีการช่วยโดยการใช้แอพลิเคชันอย่างที่นำเสนอ เช่น D NOSES Program เป็น
โปรแกรมติดตามเฝ้าระวังเรื่องกลิ่น  โรงงานเหล่านี้เป็นโรงงานที่มีสารประกอบของสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มี
กลิ่นเฉพาะตัวถ้ามีแอพลิเคชันทีใ่ห้ประชาชนได้นำมาประเมินหรือ screen ก่อน แล้วนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง
ก่อนว่าเขาเริ่มได้รับผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว แล้วก็ระบุพิกัดพื้นที่ที่อาจจะได้รับความเสี่ยงแล้วถ้าชุมชนได้มี
การทำโครงการกับโรงงานก็สามารถไปบอกโรงงานโดยนำเอาข้อมูลนี้ไปเสนอโรงงานได้ว่ามีกลิ่นแล้ว  จาก
โรงงานที่อาจยังไม่รู้ว่ามีสารเคมีรั่วเขาอาจจะต้องหาสาเหตุของการที่มีกลิ่นเพิ่มขึ้น ว่ามีอะไรผิดปกติ  ตรงนี้ก็
จะเป็นส่วนช่วยกันทั้งโรงงานเองและประชาชน   

ระยะระหว่างช่วงเกิดเหตุ  ในช่วงที่เกิดเหตุประชาชนสามารถช่วยได้  โดยช่วยในช่วงของแผนการที่
จะมีการจัดการอพยพบุคคลโดยการทำให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสถานการณ์  คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุหากมี
การใส่ข้อมูลในแอพลิเคชันจะทำให้รู้ว่าเริ่มมีกลิ่นมากท่ีสุดตรงจุดไหน/มีสารเคมีที่จุดไหน เมื่อดูแอพลิเคชันทุก
คนเห็นข้อมูลเหมือนกันหมดทุกคนเห็นว่าตรงนี้เป็นสีแดง/ตรงนี้เป็นสีส้ม ทุกคนรู้ว่าฉันอยู่ในระยะ 3 กิโลเมตร 
5 กิโลเมตร หลังจากเห็นข้อมูลแล้วสามารถประเมินได้ว่าต้องอพยพหรือย้ายแล้ว   

ระยะหลังเกิดเหตุ  เมื่อมีนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับประชาชนเข้ามาเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมร่วมกันแล้วก็มี
การสื่อสารข้อมูลเป็นระยะ โดยอาจจะผ่านแอพลิเคชันก็ได้ให้ทุกคนเห็นว่าผลกระทบเป็นอย่างไร  ซึ่งข้อมูล
ตรงนี้สามารถนำมาประกอบในการจ่ายค่าชดเชยได้ด้วยว่าเกิดผลต่อสุขภาพอย่างไร  นอกจากนี้ก็สามารถนำ
ข้อมูลนี้นำมาสู่การปรับนโยบายในเรื่องของจ่ายค่าชดเชยเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้  ซึ่งก็จะมี
ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่าง 
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ประเด็นที่ 2   

เร่ืองน้ำมันรั่วล่าสุดผลกระทบน่าจะยาวนาน แล้วประชาชนจะทำอย่างไรได้บ้าง? 

 

คุณเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง 

เรื่องน้ำมันรั่วนี้เป็นเรื่องใหญ่  จากการติดตามสถานการณ์เจอปัญหาเดิม ๆ คือการปกปิดข้อมูลทั้งจาก
หน่วยงานรัฐและบริษัทเอง  สิ่งที่พบคือมีการกำกับควบคุมการควบคุมและกำกับการรายงานข่าว คือภาพถ่าย
ดาวเทียมของ GISDA เองก็ถูกควบคุมมีการปล่อยออกมาน้อยมาก  ภาพที่จะให้กับสื่อมวลชนก็ถูกควบคุม ซึ่ง
การปกปิดข้อมูลส่งผลร้ายที ่ใหญ่มาก ๆ ต่อการแก้ไขปัญหาความเสียหายจะลุกลามแล้วก็ขยายวงอย่าง
กว้างขวาง  สิ่งที่ต้องการคือไม่อยากให้มีการปกปิดข้อมูล  บริษัทจะมีเอกสารข้อมูลปริมาณน้ำมัน  การนำเข้า
การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องมีการขออนุญาตในการขออนุญาตต้องมีการแจ้งปริมาณ ต้องมีการแจ้ง
ชนิดของสินค้าต้องมีการแจ้งหน่วยงานที่อนุมัติอนุญาต  อย่างกรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือ
กรมศุลกากรต้องมีข้อมูล  หรือท่ีเรือต้องมีข้อมูลเพราะเรือไม่ได้จม 

การรั่วไหล  หากไม่รู้ว่าปริมาณที่รั่วไหลออกไปเป็นเท่าไหร่  แต่รู้ปริมาณนำเข้าเมื่อสามารถระงับ
เหตุการณ์รั่วไหลได้ต้องตรวจปริมาณน้ำมันที่คงเหลือยู่ในเรือ แล้วนำมาหักออกจากปริมาณนำเข้าก็จะทำให้
ทราบปริมาณที่รั่วไหลอยู่ในทะเล  ตรงนี้เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแล หน่วยงานที่อนุมัติให้มีการนำเข้าต้องรีบให้มี
การตรวจสอบทันทีและจะต้องรายงานผลทันทีว่าปริมาณน้ำมันที่อยู่ในทะเลเป็นเท่าไหร่  ปริมาณน้ำมันที่อยู่ใน
ทะเลยังสัมพันธ์กับปริมาณของสารเคมีที่ใช้ในการสลายคราบน้ำมันด้วย  สารเคมีที่ใช้สลายคราบคือทำให้
คราบน้ำมันต่าง ๆ ไม่เกาะตัวกันแล้วก็แตกกระจายออกไปแล้วก็จมลงสู่ใต้ทะเล  จากการติดตามเรื่องนี้มีข้อมูล
พบว่าสารเคมีนี้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งได้  แล้วสามารถสะสมในสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ได้  ผลกระทบเชื่อว่าเกิดขึ้นแน่ ๆ คือ ปะการังในพื้นที่แถบนั้นหรือว่าในจุดที่คราบน้ำมันที่ถูกสลายแล้วตกลง
ไปจมอยู่ใต้พ้ืนท้องทะเล  ปะการังอ่อนจะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบและปะการังเป็นจุดเริ่มต้นของแพลงตอนซึ่ง
เป็นห่วงโซ่แรก ๆ ของห่วงโซ่อาหารทั้งหมด ฉะนั้นห่วงโซ่อาหารในทะเลทั้งหมด เชื่อว่าจะได้รับผลกระทบและ
เป็นผลกระทบที่ใหญ่ทีเดียว  

การปกปิดข้อมูลไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง  จากการติดตามปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วตั้งแต่ปี พ.ศ 
2516 จนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์น้ำมันรั่ว เรือบรรทุกน้ำมันจม หรือว่าเกิดการรั่วไหลอุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่
น้อยกว่า 220 ครั้ง  เฉลี่ยประมาณปีละ 5 ครั้ง แต่ว่าเหตุการณ์ใหญ่และเป็นที่รับรู้ของสื่อและสังคมวงกว้างมี
ไม่ก่ีครั้งเท่านั้น  ประเด็นอยู่ที่อ่าวไทยทั้งอ่าวเป็นแหล่งผลิตอาหารทางทะเลที่สำคัญมากที่สุดของประเทศไทย
กำลังเผชิญภัยวิกฤตจากเรื่องอุบัติภัยทางน้ำมัน  ย้ำให้เห็นว่าบ้านเรากำลังตกอยู่ภายใต้วิกฤตการณ์ของ
อุตสาหกรรมน้ำมัน ท่อส่งน้ำมัน โครงข่ายท่อท่อส่งน้ำมัน  ซึ่งโครงข่ายท่อส่งถ่ายน้ำมันกับก๊าซในอ่าวไทยเป็น
โครงข่ายที่ใหญ่มากและพัฒนามากว่า 30-40 ปี ทำให้ท่อหลายเส้นเริ่มผุเริ่มกร่อน  ซ่ึงเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งนี้
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ควรนำไปสู่การตรวจสอบครั้งใหญ่  ซึ่งการตรวจสอบครั้งใหญ่นี้อาจจะแบ่งเป็นคณะกรรมการหลายชุด  โดย
ต้องมชีุดที่มาดูเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นและการเยียวยา  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วนี้มีผลกระทบต่อชาวประมงเป็นกลุ่มแรกแน่นอน  ต่อมาก็
กลุ่มท่ีประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว  และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรร่วมของทุกคน 
ซึ่งต้องรีบตั้งคณะกรรมการ ช่วยกันประเมินและทำให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าอยู่แค่ไหน แล้วความ
รับผิดชอบจะต้องมาจากส่วนไหนบ้างที่นอกจากบริษัทสตาร์ที่เป็นเจ้าของ  บริษัทสตาร์เป็นการร่วมทุนระหว่าง
บริษัทเชฟรอนกับบริษัท ปตท. ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้จะต้องเข้ามารับผิดชอบ  รวมถึงท่าทีของบริษัทแม่ของ
บริษัทเชฟรอนด้วย  เพราะฉะนั้นการตรวจสอบก็จะต้องคำนึงถึงทั้งมาตรฐานกฎหมายไทยและมาตรฐาน
กฎหมายของต่างประเทศด้วย   

สิ่งที่ควรจะต้องทำคือการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางที่เข้ามาตรวจสอบ ซึ่งต้องไม่เหมือนใน ปี พ.ศ. 
2516 ที่เป็นการแต่งตั ้งและตรวจสอบกันเองโดยกรรมการเป็นกลุ ่มปิโตรเลียมทั ้งหมด  แล้วผลจากการ
ตรวจสอบไม่นำไปสู่การเยียวยาการชดเชยความเสียหายที่เป็นจริง  สิ่งที่ต้องการจากการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการกลางที่ประกอบไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์สิ ่งแวดล้อม นักวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านสารเคมี  นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ตัวแทนประชาชน ตัวแทนความ
เสียหาย นักกฎหมาย และนักวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เข้ามาเป็นประกอบ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินความ
เสียหายรว่มกัน  

 

คุณพิภพ  พานิชภักดิ์ 

สิ่งสำคัญจะต้องมีข้อมูลภาพใหญ่  อยากให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้าน พี่น้อง
ชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดของอ่าวไทยให้ช่วยกันจับตา  ซึ่งทางทีมแอพลิเคชัน C-Site  เริ่มทำกิจกรรมที่
เป็นตัวที่จะเก็บข้อมูลและประมวลผล  อยากบอกว่าสิ่งคุณทำไม่ได้โดดเดี่ยวและอยากเชิญชวนให้ดาวน์โหลด
แอพลิเคชันแล้วลองศึกษาว่า C-Site  ชวนให้เราทำกิจกรรมอะไร  สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเก็บภาพ  ถ้ายังจำได้
จากการเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งที่แล้วมีภาพของตัวปูที่โดนคราบน้ำมันจมน้ำมันซึ่งแม้จะเป็นภาพ ๆ เดียวแต่ว่า
สะท้อนเรื่องห่วงโซ่อาหาร  ในครั้งนี้อยากให้เริ่มทำเป็นโครงงานทางวิทยาศาสตร์ โดยพี่น้องชาวประมงพ้ืนบ้าน
อาจจะทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่นอาจจะเป็นโรงเรียนก็ได้   โรงเรียนมีครูวิทยาศาสตร์ ครูชีวะ
วิทยา  ให้มาช่วยกันวางว่าห่วงโซ่อาหารในพื้นที่บริเวณบ้านเรามีอะไรบ้าง  เริ่มตั้งแต่แพลงตอนที่เป็นอาหาร
ปลา  มาท่ีปลา จากปลามาท่ีนก หรือนกไปกินที่แมลง วาดเป็นภาพห่วงโซ่อาหาร  

นอกจากนี้พี ่เพ็ญโฉมส่งทีมลุยพื ้นที่มีการตั ้งคณะกรรมการประชาชนเริ ่มเก็บข้อมูล  หลายครั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้จบเมื่อข่าวจบ  เรื่องผลกระทบจะอยู่อีกนานซึ่งต้องติดตามกันยาว ๆ ถ้าทำตรงนี้ได้ใน
อีก 4-5 ปี จะเห็นผลกระทบในเชิงระยะยาวต่อความมั่นคงของอาหาร  ซึ่งตรงนี้มีมูลค่าที่บริษัทต้องตอบ
ประชาชนหรือตอบคนไทยที่กินปลาให้ได้  คิดว่าโครงงานนี้จะต้องถูกจุดขึ้น ซึ่งอาจจะถูกจุดโดยสื่อสาธารณะ 
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หรือใครกไ็ด้  แต่ในการจุดตรงนี้ต้องมีเครือข่าย หรือ Network  สิ่งสำคัญคือการเชื่อมออกมาเป็นข้อมูลขนาด
ใหญ่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ 

 

นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท 

เห็นด้วยกับที่พี ่พิภพเสนอ  จะต้องเริ่มต้นจากแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการ เช่น แนวคิดเรื่องห่วงโซ่
อาหารที่จะมองเรื่องผลกระทบทางธรรมชาติ  อีกด้านที่อยากเสริมคือผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดข้ึน  อยาก
ให้มีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่วันนี้  ประชาชนมีเครื่องมือและมีนักวิทยาศาสตร์เก่ง ๆ ในหลายด้านที่พร้อมที่
จะเข้ามามีส่วนร่วม  ถ้าเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูล ณ วันนี้  แล้วเก็บต่อเนื่องจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการ
สนับสนุนและผลักดันเรื่องการชดเชยเยียวยา  เพื่อนำเสนอแก่กลไกคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้น  ในทุกวิกฤติ
ที่ใหญ่มากๆ ถ้าเราเห็นว่าเราร่วมกันได้จะมีความหวัง จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เก็บข้อมูลจากกล้องมือถือ  ทำ
โครงงานเล็ก ๆ ที่โรงเรียนอย่างที่พ่ีพิภพเสนอ  จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมได้  และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่สำคัญที่สุดที่คุณภาริณีพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดของคนรุ่นต่อไปซึ่งคนรุ่นต่อไปนั้น เขาจะเป็น
ทั้งประชาชนและเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาดูแลสังคมนี้ต่อ 

 

คุณภาริณี  หงส์สุวรรณ  

เรื่องการเก็บข้อมูล 1) การกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง  ต้องดูว่าจะเก็บตัวอย่างประเภทไหน  วิธีการเก็บ
ตัวอย่างที่เป็นไปตามมาตรฐานจะต้องดูตั้งแต่จุดที่เก็บ  มีการกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง เช่น จุดที่ปล่อย หรือ
จุดสำคัญอ่ืนๆ ซึ่งคนในพื้นท่ีจะรู้ดีว่าอยู่ตรงไหนบ้าง   

2) วิธีการเก็บ ซึ่งจะมีมาตรฐานของวิธีการเก็บ วิธีเก็บที่เป็นมาตรฐานมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ 1. วิธีเก็บที่
เป็นแบบ screening หรือว่าใช้ test kit ที่สามารถตรวจเองได้  ไม่ต้องไปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
และ 2. วิธีที่เก็บตัวอย่างและนำเอาไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  ซึ่งจะมีมาตรฐานของห้องแลป  ต้อง
กำหนดจุดเก็บ  อุปกรณ์การเก็บก็ต้องมีการตรวจสอบ ที่เรียกว่าการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) 
เครื่องมือวัดสอบเทียบเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน  ทุกอย่างต้องได้มาตรฐาน  ซึ่งข้อมูลที่ได้ออกมาก็จะบอกได้ว่า
ข้อมูลตัวเลขเหล่านี้มาจากวิธีการที่น่าเชื่อถือ  ดังนั้นข้อมูลก็จะมีความน่าเชื่อถือตามหลักทางวิทยาศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง ณ นาทีนี้จำเป็นและสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับสงัคมไทย? 

 

คุณภาริณี  หงส์สุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองกำลังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความจำเป็นมาก  สังคมกำลังให้ความตระหนัก
เรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนมากยิ่งขึ้น  เราจะคิดว่าเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเราหรือเราไม่ได้รับ
ผลกระทบไม่ได้แล้ว  ในต่างประเทศให้ความสนใจและมีการทำเรื่องวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองมานานมากแล้ว 
มีการศึกษา มีการสร้างเครือข่าย มีการให้ทุนสนับสนุน  ในประเทศไทยจริง ๆ  ก็มีคนทำเหมือนแต่อาจจะไม่ได้
เรียกว่าวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง   

“การจะไปให้ถึงเป้าหมายของคำว่าวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง คือ เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืนที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ  ถ้าเกิดแบบนี้ก็จะ
บรรลุเป้าหมายของคำว่ายั่งยืนในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในอนาคต” 

 

คุณพิภพ พานิชภักดิ์ 

วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราในฐานะมนุษยชาติรอด  เพราะว่าการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change นี้เป็นของจริงนับวันจะรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาก็
เพราะมนุษยอ์ย่างพวกเรา  ไม่ว่าจะเป็นภาคทุน ภาคเกษตร หรือภาครายคน ทำกันจนเกิดความไม่สมดุล 

มีคำกล่าวว่า “ถ้าเราจะเรียกโลกกลับมาคืนได้ต้องเป็น mass mobilization นั่นหมายความว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ต้องเข้าใจผลกระทบทางวิทยาศาสตร์และร่วมมือ
เหมือนกับตอนที่เราทำลาย  ร่วมกันเพื่อเรียกคืนและรักษาความสมบูรณ์เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นใหม่ให้ลูกหลาน
เรามีโลกที่จะอยู่ต่อ  คนรุ่นใหม่เป็นกุญแจสำคัญเพราะโลกท่ีเขาจะอยู่เขาก็ต้องช่วยกันสร้าง  แล้วพวกเราต้อง
ช่วยทำให้เขามีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกใบใหม่”   

 

นพ.วิรุฬ  ลิ้มสวาท 

“วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองมีความสำคัญแน่นอน  เพราะว่าสังคมจะเคลื่อนไปด้วยพลังการมีส่วนร่วม  
แต่การมีส่วนร่วมที่สำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมที่ผลักดันไปสู่นโยบายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเรา
เห็นแล้วว่าการเคลื่อนไหวด้วยอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนมักถูกลดทอนความสำคัญมาตลอด  สิ่งที่
ประชาชนจะก้าวต่อไปได้คือเอาอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน มาร่วมกันเก็บข้อมูล มาร่วมกันสังเคราะห์เป็นข้อมูล
ที่จะทำให้ผู้คนได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น”  
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อยากจะเชิญชวนใช้กรณีอย่างกรณีน้ำมันรั่ว ไม่อยากเรื่องนี้เป็นข่าวเพียงแค่ไม่ก่ีวันแล้วก็จบไป  แต่ถ้า
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นว่าประชาชนยอมไม่ได้อีกแล้ว 
เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื ่องของคนระยองแต่เป็นเรื ่องของคนทั้งประเทศ  เพราะฉะนั้นควรจะต้องมีการเริ่มต้นใช้
วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองมาเป็นยามเฝ้าระวังเป็นหมาช่วยกันเห่า ให้สุดท้ายแล้วใครๆ ก็ต้องฟังและต้องรับรู้
ร่วมกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่พ้ืนที่เล็ก ๆ แห่งหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น  แต่มีข้อมูลที่เก็บอย่างเป็น
ระบบชี้ว่านี่คอืหายนะของประเทศไทย ใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสร่วมกัน 

 

คุณเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง  

“วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์การแสวงหาทางรอดของประชาชน  คือเป็น
การแสวงหาทางรอดจากกลไกของรัฐที่มีปัญหา  จากความแข็งตัวของสถาบันต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่ไม่สามารถเอามา
ใช้แก้ปัญหาได้  รวมถึงความแข็งแกร่งของภาคทุนที่คำนึงถึงผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มของตัวเองเป็นหลัก
ประชาชนพยายามดิ้นรนเพื่อหาทางรอดแล้วก็พบว่า วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นแนวทางที่เขาจะช่วยกัน
ทำงานเพ่ือพาตัวเองไปสู่ความการอยู่รอดได้ เช่น การมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น หรือปัญหาที่มีอยู่เดิมได้รับการแก้ไข 
เป็นต้น”  วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองไม่ได้อยู่ ๆ ก็เกิดขึ้นมาเองแต่มีเหตุปัจจัยทำให้เกิดการรวมตัว ทำให้เกิด
การแสวงหาหนทาง การค้นคว้าหนทาง แล้วก็การทำงานร่วมกัน เพื่อฝ่าวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ไป
ให้ได ้

พ่ีพิภพได้พูดไว้ชัดเจนว่าปรากฏการณ์โลกร้อนเป็นเรื ่องที่ใหญ่มากเราไม่สามารถที่จะต่างคนต่าง
ทำงานไปได้  ต้องมาร่วมและทำงานร่วมกัน  ผ่านการทำงานที่มีกรอบที่ชัดเจน เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับ ทั้ง
สามารถพิสูจน์ได้ด้วย จากนั้นก็ขยายความรู้ออกไป  สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นมากสำคัญมาก ๆ ของวิทยาศาสตร์
ภาคพลเมือง คือ ทำให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ ในแง่หนึ่งคือรูปแบบนึงของการศึกษา การศึกษาการทำข้อมูล 
การให้การศึกษาแนวนี้ทำให้ความรู้และการศึกษาของประชาชนในแผ่ออกไปในวงกว้าง แล้วในขณะเดียวกันที่
แผ่ออกไปกว้างก็มีพลังเติมเข้ามา หรือทำให้เกิดกลุ่มก้อนของพลังที่จะเคลื่อนไปข้างหน้า เคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ที่ต้องการคือการทำให้หลาย ๆ อย่างดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาสุขภาพ แก้ปัญหาวิกฤต
โลกร้อน และเรื่องอื่นๆ  ซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดมีการขยายของแนวทางนี้ออกไปเรื่อย ๆ กระจายความรู้กระจาย
ข้อมูล และสามารถเลือกใช้ข้อมูลเป็น ใช้ความรู้เป็น เรามีความเชื่อว่าวันหนึ่งประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่สังคมที่
ดีกว่านี้แน่นอน เป็นความศิวิไลซ์ที่มีความยั่งยืนและเป็นความศิวิไลซ์ที่มีฐานของจริยธรรมที่แข็งแกร่งและ
โปร่งใสมากข้ึน  และรัฐต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นพลังของประชาชนด้วยตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมาก ๆ  

 

วิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ดำเนินรายการ 

วันนี้ที่ได้พูดคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง  สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็น
เรื่องท่ีใคร ๆ ก็ทำได้  แล้วเป็นเหมือนเครื่องขยายเสียง เครื่องขยายคลื่นความถี ่ทำให้เสียงของประชาชนจากที่
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ผ่านมาเคยเป็นเสียงที่เบามากๆ  แต่ว่าวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองจะทำให้เสียงของประชาชนไม่กลายเป็นเสียง
บ่นอีกต่อไป เสียงของประชาชนจะเป็นเสียงที่มีพลังและเต็มไปด้วยข้อมูล  เราจะได้เห็นปรากฏการณ์การดึง
อำนาจความรู้ผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ในมือประชาชน  ให้เห็นว่าประชาชนจะสามารถเป็นผู้ผลิตความรู้และนำความรู้
เหล่านั้นไปคานงัดอำนาจแล้วก็ระดับนโยบายได้  นี่เป็นหัวใจสำคัญที่อยากจะชวนให้ทุกคนมาสนใจเรื่องของ 
Citizen  Science หรือว่าวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


